



ข่าว รามคำแหง

เป็นสื่อกลาง ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

รัฐทอภัย

ตั้งใจศึกษา

บูชาพ่อขุน

สนองคุณชาติ

ปีที่ ๑๔
ปีการศึกษา ๒๕๒๘
ฉบับที่

๔๕

๑๗ มีนาคม ๒๕๒๘

ราคา ๑/๕ สตางค์

ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2528 วันที่ 19-29 มีนาคม 2529 (เฉพาะที่รามคำแหง 1)



อาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2529 ผู้แทนบริษัท ห้างร้าน ผู้มีจิตศรัทธา ได้นำสิ่งของมามอบเพื่อเป็นรางวัลสถาปนาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงในปี 2529 โดย รศ.พรชัย สุทธพินธุ์ รองอธิการบดี อธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานอาคาร ม.ร. ปี 2529 มอบมอบ ๗ บริเวณชั้นจำหน่ายสถาปนาภาควิชา บริเวณสระน้ำ หน่วยงาน ในโอกาสนี้ ผู้จัดการธนาคารทหารไทย สาขาหัวหมาก ได้มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยเพื่อสมทบทุนรางวัลสถาปนาภาควิชา

คณาจารย์เกษียณอายุปี 16 รับค่าสมทบทางปลด เป็น ปีละ 100 บาท

นางวัชรีย์ ึ่งพามิษฐ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ในฐานะผู้จัดการ "ข่าวรามคำแหง" กล่าวเชิญชวนสมาชิก "ข่าวรามคำแหง" สมาชิกที่อยู่สมาชิกไปติดต่อตั้งแต่บัดนี้ เพราะวาระของสมาชิกปีนี้จะสิ้นสุดใน "ข่าวรามคำแหง" ฉบับที่ ๕๒ (ประจำ-
อ่านต่อหน้า 12

คณะนิติศาสตร์ประชุมบัณฑิตทุกรุ่น เตรียมพร้อมจัดงาน 15 ปีรามคำแหง

เมื่อวันที่ 1๒ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ (ชั้น ๖) รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ร. ประชุมบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นที่ 1-11 บัณฑิตที่มาประชุมยินดีให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการช่วยหารายได้เพื่อจัดงานครบรอบ 15 ปีแห่งวันสถาปนามหาวิทยาลัย รามคำแหง ซึ่งตรงกับวันที่ 2๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
อ่านต่อหน้า 12

รามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2529 ทางไปรษณีย์ เริ่ม 19 มีนาคมนี้

รศ.สุพจน์ นวลสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยถึงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา ๒๕๒๙ ว่า ยังคงไว้ซึ่งนโยบายการรับสมัครนักศึกษาโดยไม่มีจำกัดจำนวน และไม่มีการสอบคัดเลือก เพื่อความเสมอภาคแห่งโอกาสทางการศึกษา ในปีนี้ มหาวิทยาลัยยังคง เที่ยงใจหนักแน่นกับผู้ที่มิวุฒิ อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี โดยไม่ต้องเรียน วิชาปีหนึ่งใหม่ ซึ่งสามารถเทียบโอนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของหลักสูตรแต่ละ สาขาวิชา รวมทั้งเปิดรับสมัคร ทั้งทางไปรษณีย์ และรับสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัย
อ่านต่อหน้า 12

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 19-29 มี.ค.นี้ที่รามฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค ฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๘ ที่ มหาวิทยาลัยเป็นเวลา ๑ วัน ระหว่าง วันที่ 19 - 2๐ มีนาคม ๒๕๒๙ เฉพาะ
อ่านต่อหน้า 12

รามฯ - ขอนแก่นรำลึก จัดงาน 18 เม.ย. นี้

นายชำนาญ บัวทวน ประชาสัมพันธ์ชมรมรามคำแหง - ขอนแก่น แจ้งว่า ชมรมรามคำแหง - ขอนแก่น กำหนดจัดงาน "รามคำแหงรำลึก" เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างชาวรามคำแหงทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อปรักภาหารื้อในการร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ในโอกาสครบรอบ 15 ปีรามคำแหง และเพื่อหาทุน ในการก่อตั้งที่ทำการถาวรของชมรม
อ่านต่อหน้า 12



เรียนงาน 15 ปี ม.ร. บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน "15 ปีรามคำแหง" เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๒๙ ณ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ (ชั้น ๖) ม.ร. โดยมี รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธาน และกำหนดการประชุมบัณฑิตทุกคณะนิติศาสตร์ครั้งต่อไป ในวันที่ 1 เมษายน ๒๕๒๙

จัดรายการโทรทัศน์การศึกษาภาคฤดูร้อน บริการความรู้แก่ชุมชน ทางช่อง 7 สี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 สี จัดรายการ "โทรทัศน์การศึกษา" ในภาคฤดูร้อนนี้ เป็นรายการที่ให้บริการความรู้ บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ แก่เด็กและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 19 มิถุนายน ๒๕๒๙ เวลา 18.30 - 19.30 น.
รศ.สุพจน์ นวลสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกอากาศคำบรรยายทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 สี ในภาค ฤดูร้อน และ ภาค ๒/๒๕๒๘ ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา 18.30 - 19.30 น. นั้น ในภาคฤดูร้อนนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดรายการโทรทัศน์การศึกษาภาคฤดูร้อน เช่นเดียวกับรายการในภาค ๒ และภาค ๒ โดยจะออกอากาศ ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 18.30 - 19.30 น. ในวันที่ 17 มีนาคม - 19 มิถุนายน ๒๕๒๙
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ราชการโทรทัศน์การศึกษา โดยเน้นเนื้อหาวิชาการให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ชม กล่าวไว้ ราชการโทรทัศน์ การศึกษาในภาคฤดูร้อนนี้ จะจัด
อ่านต่อหน้า 11

แปลวิทยานให้แสง รามคำแหงให้ทาง



งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Ins. 3180900

(Signature)

(นางวัชรีย์ ศิงพามิษฐ์)
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ใบราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชำระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 17/2528
ปกจ. คลองจั่น



อัครเวลาประกวดคำขวัญ

ตามที่คณะกรรมการจัดประกวดคำขวัญ ซึ่งทุนการศึกษา ปากกากลไกเมคโรค โดยกำหนดหัวข้อคำขวัญให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ทุกระดับชั้น ส่งเข้าประกวดในเดือนมิถุนายน...

คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมทั้งหมด 4 ครั้ง ๆ ละ 9 คำขวัญ เป็นคำขวัญของนักเรียน นักศึกษา 3 ระดับ ๆ ละ 3 คำขวัญ ผู้เข้าร่วมจะได้รับปากกากลไกเมคโรค 50 คัน...

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทแปซิฟิก จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชาย - หญิง อายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2529 นี้ เพื่อจุดประสงค์...

ที่สนใจสมัครขอชิงสิทธิ์คัดเลือกได้ทำกรมสหกรณ์วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เลขที่ 735/1-5 ซุฬา 4 (ข้างสนามกีฬาแห่งชาติ)...

ประกวดเขียนหนังสือเด็ก เขียนรายงาน งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 15 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ร่วมแสดง...

ประกวดเขียนหนังสือเด็ก - ผู้สมัครอาจสมัครเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมก็ได้ ไม่เกินทีมละ 2 คน รับจำนวนจำกัด 25 ทีมเท่านั้น

หนังสือที่จะประกวดเป็นประเภทสารบันเทิง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ทราบแนวทางและเข้าใจในการประกอบอาชีพที่สุจริตตามความรู้ ตามถนัดอาชีพตามอาชีพใดอาชีพหนึ่ง หรือหลายอาชีพก็ได้

จะเขียนวรรคเป็นลักษณะเรื่องเล่า หรือจะเป็นละคร ความเรียง หรืออะไรก็ได้ แต่ต้องใช้สำนวนภาษาความเข้าใจของเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้อ่านวัย 9 - 12 ปี

ความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษฟูลสแนป ผู้ที่ชนะการประกวดมีสิทธิเสนอผลงานให้สำนักพิมพ์ได้ทันที ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีนี้

รับสมัครบ้าน

กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลผู้ที่มีพื้นความรู้สาขาวิชาต่าง ๆ สอนคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ปีการศึกษา 2529 จำนวน 22 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 18 - 31 มีนาคม 2529 ดังนี้

ตำแหน่งครู 2 ผู้ที่มีวุฒิ ป.วส. ทางสาขาวิชาต่าง ๆ

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับผู้ที่มีพื้นความรู้ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, อาหารและโภชนาการ, พืชสวนช่างก่อสร้าง ผ้าและเครื่องแต่งกาย

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยโสธร รับผู้ที่มีพื้นความรู้ สาขาวิชาช่างเชื่อม

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม รับผู้ที่มีพื้นความรู้สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม ช่างวิทยุเกษตรกรรม

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา รับผู้ที่มีพื้นความรู้สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เลขานุการ คหกรรมฯทั่วไป และไม่จำกัดวิชาเอก

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น รับผู้ที่มีพื้นความรู้ สาขาวิชาบัญชี

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจันทบุรี รับผู้ที่มีพื้นความรู้ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย อิเล็กทรอนิกส์

- ศูนย์ฝึกอาชีพพาราสุทธาโยธยาเขตแดนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครผู้ที่มีพื้นความรู้สาขาวิชาช่างวิทยุ ช่างพิมพ์และเกษตรกรรม

ตำแหน่งอาจารย์ 1 ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี - โท

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรกรรม วุฒิปริญญาโทสาขาวิชาพฤกษศาสตร์

ผู้สนใจสมัครขอสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โทร.281-6304

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในส่วนควบคุมเงินกู้ จำนวน 12 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นชายและมีความรู้ด้านการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง ผู้สนใจสมัครได้ที่ส่วนกลาง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชั้นลอย อาคาร 2 ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2529

วิทยาลัยพยาบาลสาขาสหศาสตร์ไทย รับสมัครนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2529 ผู้สมัครต้องเป็นสตรี โสถ อายุระหว่าง 17 - 25 ปี จบการศึกษาระดับ ม.ศ.5 หรือ ม.6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 ก.ก. ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความประพฤติเรียบร้อยไม่ตกอยู่ใต้ออกจากสถานับการศึกษาอื่น และไม่คงต้องโทษในคดีอาญาใด ๆ มาก่อน ผู้สนใจชื่อใบสมัครได้ที่ ดิถสุทธาทิพย์ วิทยาลัยพยาบาลสาขาสหศาสตร์ไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2529 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1.เภสัชกร ผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต 2.บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ เป็นหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

ข้อพึงปฏิบัติของนักศึกษาที่จะจบในภาค 2/2522

เมื่อนักศึกษารุผลสอบในภาค 2/2522 นี้ แล้ว ทนทุกกระบวนวิชาให้ปฏิบัติดังนี้

- ให้นักศึกษาไปติดต่อแผนกทะเบียนของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อให้ทางคณะตรวจสอบหน่วยกิตว่าครบตามที่กำหนดหรือไม่ ถ้าครบหลักสูตรคณะจะส่งเอกสารที่กำหนดหรือไม่ ถ้าครบหลักสูตรคณะจะส่งเอกสารที่กำหนดหรือไม่ ถ้าครบหลักสูตรคณะจะส่งเอกสารที่กำหนดหรือไม่...

- เอกสารที่จะประกอบใบรับรองสถานภาพวิทยุอภัย - รูปถ่ายสวมครุยขนาด 2" จำนวน 2 รูป - บัตรประจำตัวนักศึกษา เอกสารที่จะประกอบขอทรานสคริป (Transcript) - รูปถ่ายสวมครุยขนาด 1" จำนวน 2 รูป - ใบเสร็จรับเงินค่าถ่าย 1, 2/2528 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบใบวิทยุในภาค 2/2522 ต้องเสียค่าปรับ 150 บาท แล้วจึงจะขอจบในภาค 2/2522

เจอแอลให้ทุนศึกษาฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่น 7 สัปดาห์

สภาการนิคมเจแปนแอร์ไลน์ส เปิดรับใบสมัครรับทุนการศึกษาเจอแอล ประจำปี 2529 จากนิสิต นักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนที่ถือการเข้าศึกษาในโครงการเอเซียประจำปีภาคฤดูร้อนเป็นเวลา 7 สัปดาห์ ที่ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.ต้องเป็นนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยภายในประเทศไทยไม่เกิน 25 ปี มีผลการศึกษาโดยเฉลี่ยครั้งหลังสุดไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ 2. สำหรับนิสิตนักศึกษาที่เคอได้ศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น หรือเคยพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น เวลานานกว่าหนึ่งเดือนไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนนี้

นิสิตนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว ต้องไปสมัครพร้อมผลการศึกษาระดับล่าสุด และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไปยังสำนักงานเจอแอล ชั้น 5 ซิตีซี เลขที่ 109 ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 28 2529

ในปีนี้มีเจอแอลได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบการเขียนเรื่องความเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในหัวข้อ "What is the percentage of the Japanese in your country, and what are the reasons for it?" ด้วยลายมือบรรจง การที่วันและสถานที่สอบจะแจ้งให้แก่นักศึกษาผู้สมัครโดยทางจดหมายภายในภายหลัง ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าร่วมศึกษานานาชาติที่สถานศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 27 สิงหาคม 2529 ที่มหาวิทยาลัยโซเฟียในกรุงโตเกียวกับนิสิตนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากฮ่องกง จีนไต้หวัน เวียดนาม เกาหลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กวม ไชปริง ออสเตรเลีย บราซิล นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนนิสิต นักศึกษา ชั้น 5 อาคาร 5 ซิตีซี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 2348 20

จากบรรณสาริการ

"กรุงเทพฯ สกปรกเป็นอันดับหกของโลก" เป็นคำพูดที่ใช้สะกดใจคนกรุงเทพฯ นานาน ได้ผลอย่างไรไม่ประจักษ์ชัด แต่ขณะนี้ ททท. ก็ยังรณรงค์เรื่องการรักษาความสะอาดเป็นงานสำคัญอยู่

ความสกปรกย่อมเกิดจากเหตุหลายประการ เกิดจากปฏิภณที่จำเป็นต้องทิ้ง เกิดจากมลพิษต่าง ๆ และเกิดจากการเสื่อมทำลายตามธรรมชาติของสิ่งของ ความสกปรกที่เกิดจากเหตุเหล่านี้มีมากก็จริง แต่แก้ไขได้ไม่ยากโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนความสกปรกที่แก้ไขยากยิ่งกลับเป็นเรื่องที่เกิดจากความไม่รักของกัน

ตัวรวมแล้ว อัยการศาลา ศาลอาญา และ ศาลฎีกาฯ ยังทิ้งของลื้อนอยู่นอกถังขยะ นั้นหมายความว่าอย่างไร

ผู้คนในมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำเรื่องดี ๆ ที่ถือถือขึ้นมาแล้วเป็นอันมาก น่าจะเป็นผู้นำ "สืบความเคยชินในการทิ้ง" อีกเรื่องหนึ่ง จะเป็นคุณแก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง

สมพันธ์ สุระพันธ์



เขียนชม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2529 เวลา 09.00 น. น.ร. Lotra Sullivan ที่ปรึกษาการศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย Bemidji State University สหรัฐ Minnesota สหรัฐอเมริกา ได้มาเยือนชมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อปรึกษาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน ในกรณี รศ.พร.พิมพ์ น้อยแสงศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ และมีขบวนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา สำนักหอสมุดกลาง และฝ่ายคอมพิวเตอร์ สวป.

สลากกาชาด รางวัลที่ 1 บ้านพร้อมที่ดิน 40 ไร่ หมู่บ้านคนนคร

ราคาใบละ 25 บาท ออกสลาก 6 พ.ค. 29 แลตามสวป

ออกสลาก สลากกาชาด ม.ร. ปี 2529 เริ่มจำหน่ายแก่นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาแล้ว ๗ จุดจำหน่ายสลากกาชาด บริเวณสะพานมิตรภาพ มหาวิทยาลัย ในวาระฉบับละ ๒๕ บาท กำหนดออกสลากกาชาด ในวันที่ ๖ พฤษภาคม 2529 ตามใบรณรงค์มหาวิทยาลัย

18 มีนาคม 2529 เปิดที่ทำการถาวร สหกรณ์ออมทรัพย์ และการธนกิจ ม.ร.

ในวันที่ 18 มีนาคม 2529 นี้ ขววารามคำแหงจะมีที่ทำการถาวรของ สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งจะย้ายที่ทำการใหม่เป็นการถาวร ณ อาคาร สวป. (หลังเก่า) โดยมี ศ.ประภคณ์ อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดที่ทำการใหม่ ในเวลา 09.30 น. ในโอกาสนี้ "ข่าวรามคำแหง" จึงขอแนะนำให้รู้จักรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่ง รศ.นพ.พาทนณโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ชี้แจงดังนี้

- สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ 10 และมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการดำเนินงาน
- สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2521 และได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น
2. รับเงินฝากจากสมาชิก
3. จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิก
4. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
5. จัดหาทุน เพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
6. ร่วมมือกับพระราชกรณียกิจ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมชนสหกรณ์และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์

■ มีสมาชิกในระยะต้นแรกเท่าไรและจนถึงปัจจุบันมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสมัครเป็นสมาชิกจำนวนเท่าไร

● สมาชิกเริ่มแรกเมื่อเริ่มดำเนินงานมีจำนวน 381 คน และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสมาชิก 3,110 คน

■ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้บริการแก่สมาชิกอย่างไรบ้าง

■ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้บริการแก่สมาชิกหลายรูปแบบด้วยกัน โดยเริ่มจากสมาชิกทุกคนออมทรัพย์จากเงินเดือนเป็นรายเดือนเป็นเงินค่าหุ้น รัฐบาลจากสมาชิกในรูปแบบของเงินฝากประจำ และเมื่อสมาชิกมีความเดือดร้อนทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกในรูปแบบของเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อหุดูดเงินและในอนาคตสหกรณ์

แห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของคณะ ออมทรัพย์ฯ อาศัยให้บริการรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (เมื่อเรียก) เพิ่มขึ้นอีก

■ ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนเท่าไร

■ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2528 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 38 ล้านบาท

■ รูปแบบการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นอย่างไร

■ สหกรณ์เป็นของสมาชิก คำนึงงานเพื่อสมาชิก โดยสมาชิก ดังนั้นรูปแบบการบริหารงานของสหกรณ์จึงเป็นรูปแบบกรรมการดำเนินการ ซึ่งสมาชิกเลือกตั้งจากสมาชิกด้วยกันเข้าไปบริหารงานเป็นปี ๆ ไป

■ ที่ทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบว่าจะมีที่ทำการถาวร



ที่ทำการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ม.ร.

วิทยาศาสตร์ (เป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่การเงิน) และสำนักหอสมุดกลาง (เป็นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่บัญชี) เป็นที่ทำการชั่วคราวโดยตลอด ตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยปรับปรุงส่วนหนึ่งของอาคาร สวป.หลังเก่าให้เป็นที่ทำการถาวร ในโอกาสนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เวียนเชิญ ศาสตราจารย์ประภคณ์ อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน ในพิธีเปิดที่ทำการถาวรและทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และมวลสมาชิก ในวันที่ 18 มีนาคม 2529 เวลา 09.30 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้ทราบ และขอเชิญเชิญสมาชิกร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

■ วัตถุประสงค์ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดเมื่อไรและกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกเมื่อไร

■ คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันหมดวาระสิ้นเดือน มีนาคม 2529 และกำหนดการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2529 ณ ห้องประชุม เอ.ดี. ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแล้วเสร็จสิ้นแก่สมาชิกในวันเดียวกัน

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2528

พุธที่ 18 มี.ค. 29 - เสาร์ที่ 22 มี.ค. 29	ลงทะเบียนเรียน (วันวันอาทิตย์)
อังคารที่ 1 มี.ค. 29 - จันทร์ที่ 5 พ.ค. 29	บรรยายในชั้นเรียน
อังคารที่ 5 พ.ค. 29 - พุธที่ 7 พ.ค. 29	เตรียมสอบไล่ (สพ.บรรยาย)
พฤหัสบดีที่ 8 พ.ค. 29 - อาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 29	สอบไล่ (3 คาบเวลา)
จันทร์ที่ 13 พ.ค. 29	วันส่งใบการศึกษาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 14 พ.ค. 29 - พุธที่ 15 พ.ค. 29	ปิดภาคเรียน
พุธที่ 16 มี.ค. 29 - ศุกร์ที่ 18 มี.ค. 29	จำหน่ายใบสมัครลงทะเบียน
พุธที่ 19 มี.ค. 29 - จันทร์ที่ 23 มี.ค. 29	รับสมัครนักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
จันทร์ที่ 24 มี.ค. 29 - พุธที่ 26 มี.ค. 29	จำหน่ายใบสมัครลงทะเบียน (เช้า-บ่าย)
ศุกร์ที่ 27 มี.ค. 29	วันส่งใบการศึกษาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 28 มี.ค. 29 - พุธที่ 29 มี.ค. 29	ปิดภาคเรียน

ศุกร์ที่ 20 มี.ค. 29	ปฐมวัยศึกษาโท
เสาร์ที่ 21 มี.ค. 29	ภาค 1 ปีการศึกษา 2528
ศุกร์ที่ 20 มี.ค. 29 - พุธที่ 22 มี.ค. 29	บรรยายในชั้นเรียน
พฤหัสบดีที่ 24 มี.ค. 29 - อังคารที่ 28 มี.ค. 29	เตรียมสอบไล่ (วันวันอาทิตย์)
ศุกร์ที่ 29 มี.ค. 29	วันส่งใบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จันทร์ที่ 30 มี.ค. 29	วันส่งใบการศึกษาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 31 มี.ค. 29	วันส่งใบการศึกษาระดับปริญญาตรี
พุธที่ 1 มี.ค. 29 - เสาร์ที่ 4 มี.ค. 29	เตรียมสอบไล่ (สพ.บรรยาย)
จันทร์ที่ 5 มี.ค. 29 - พุธที่ 7 มี.ค. 29	สอบไล่ (3 คาบเวลา)
ศุกร์ที่ 8 มี.ค. 29	วันส่งใบการศึกษาระดับปริญญาตรี
อังคารที่ 12 มี.ค. 29	วันส่งใบการศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ แผนฯ



รศ.มานพ พรหมณโชติ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับที่ ๖

ตามที่ "ข่าวรามคำแหง" ฉบับที่ ๑๓ ปีการศึกษา 2528 (ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม 2528) ได้รายงานข่าวการสัมภาษณ์ รศ.มานพ พรหมณโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับที่ ๖ (พ.ศ. 2530-2534) ถึงการจัดทำแผน ความก้าวหน้าในการจัดทำแผนฉบับนั้น โดยสรุปผลการพิจารณาของทบวงมหาวิทยาลัยที่ได้รับรู้อโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับที่ ๖ ดังนี้

แผนงาน ก. การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ โครงการ

- (1) กองบริหารการศึกษามหาวิทยาลัย
- (2) สำนักพิมพ์

แผนงาน ข. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา

(1) สาขาวิชา Combinatorics and Optimization (คณะวิทยาศาสตร์)

(2) สาขาวิชา บริหารงานบุคคล (คณะบริหารธุรกิจ) สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งไว้

"หลักสูตรระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมด ได้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดพิจารณาความเหมาะสมของกรเปิดสาขาวิชาในแผนพัฒนาฯ ระดับที่ ๖"

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ทราบผลการพิจารณาของทบวงมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ได้ขออุทธรณ์โครงการที่มีความสำคัญแต่ไม่ได้รับการบรรจุในแผน ขอให้ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาพิจารณาทบทวนใหม่ โดยชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็น รวม 13 โครงการ

ในวันที่ "ข่าวรามคำแหง" ได้ตีพิมพ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณาของทบวงมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ "แผนฯ ๖" ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในส่วนที่เสนอขอทบทวน และในเรื่องของ "โครงการบัณฑิตศึกษา" ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของชาวรามคำแหงและบุคคลทั่วไป โดยขอรวบรวมรายการได้มีเอกสารสัมภาษณ์ รศ.มานพ พรหมณโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับที่ ๖ ตามรายละเอียด ดังนี้

■ ข้อหาความคืบหน้าช้ากว่าปีของการพิจารณาของทบวงมหาวิทยาลัยในส่วนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขอทบทวนและทบทวนไม่

■ บัดนี้มีความก้าวหน้าของ "แผนพัฒนาฯ ระดับที่ ๖" ที่สมควรแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมอีก โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการพิจารณาทบทวน แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาฯ ระดับที่ ๖ เพิ่มเติมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2529 ดังนี้

แผนงาน ข. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับปริญญาตรี ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาฯ เช่นอีก 4 สาขาวิชา คือ

- (1) สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน (คณะวิทยาศาสตร์)
- (2) สาขาวิชาการสอนฝรั่งเศส (คณะศึกษาศาสตร์)
- (3) สาขาวิชาธุรกิจศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์)
- (4) สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชนและคลินิก (คณะศึกษาศาสตร์)

ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบสิ้น ๆ ว่า "ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของทบวงมหาวิทยาลัย และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลัง"

■ ในเรื่อง "บัณฑิตศึกษา" ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบสิ้น ๆ ดังกล่าวมานั้น เป็นเรื่องที่ยอมรับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2529 ไม่ทราบว่าจะมีผลหรือไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างไรบ้าง

■ ขณะนี้ได้ทราบว่า "คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิด" ได้สรุปความเห็นในหลักการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดไว้ดังต่อไปนี้

๑. หลักการทั่วไป การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดควรยึดหลักการทั่วไป ดังนี้

- ๑.1 การเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ และคงกับความต้องการอันจำเป็นของสังคมไทย
- ๑.2 วิธีการจัดการศึกษาจะต้องเน้นการประทะสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยสม่ำเสมอ
- ๑.3 การจัดระบบห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย จะต้องจัดให้ได้เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานและเหมาะสม
- ๑.4 วิธีการคัดเลือกคนเข้าศึกษาต้อง ต้องใช้วิธีการคัดเลือกที่มีความสามารถทางสติปัญญา เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งเพื่อลดความสูญเปล่าการศึกษาด้วย
- ๑.5 งบประมาณที่ใช้เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาใดก็ตาม จะต้องจัดในลักษณะที่เพียงพอที่สุด โดยไม่เป็นการงบประมาณแผ่นดิน และมีแผนการใช้เงินระยะยาวที่ชัดเจน
- ๑.6 ก่อนการดำเนินการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิดใดก็ตามต้องจัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตในลักษณะนั้น ๆ เสียก่อนว่า ได้ผลดีหรือไม่เพียงพอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบและวิธีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ๑.7 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดควรให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง พ.ศ. 2523 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาโท พ.ศ. 2522

๒. เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิด

ในบรรดาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยระบบเปิดได้เสนอมาเพื่อขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยนั้น หากไม่สามารถจัดได้ตามหลักการทั่วไปของคณะกรรมการฯ ข้างต้นได้ ก็ไม่ควรอนุมัติ

■ สำหรับโครงการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เสนอไว้แก่ "แผนพัฒนาฯ ระดับที่ ๖" มีสาขาวิชาอะไรบ้าง

■ เมื่อทบวงมหาวิทยาลัยมีหลักการในการพิจารณาการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดดังกล่าวแล้ว ทบวงมหาวิทยาลัยจะแจ้งว่า โครงการบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยเสนอขอบรรจุในแผนฯ ของที่ ๖ คณะ รวม ๑๒ โครงการ มาพิจารณาความเหมาะสมต่อไป ซึ่งโครงการทั้งหมดมีรายละเอียด ดังนี้

- 1. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์)
- 2. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คณะบริหารธุรกิจ)
- 3. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (คณะมนุษยศาสตร์)
- 4. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาไทยคดีศึกษา (คณะมนุษยศาสตร์)
- 5. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการแปล (คณะมนุษยศาสตร์)
- 6. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาบริหารการศึกษาระดับศึกษาศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์)
- 7. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (คณะศึกษาศาสตร์)
- 8. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา (คณะศึกษาศาสตร์)
- 9. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวัดผลการศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์)
- 10. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์)
- 11. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์)
- 12. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ (คณะศึกษาศาสตร์)
- 13. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์)
- 14. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการวิจัยการศึกษาศาสตร์ (คณะศึกษาศาสตร์)
- 15. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาอุดมศึกษา (คณะศึกษาศาสตร์)
- 16. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (คณะวิทยาศาสตร์)
- 17. โครงการบัณฑิตศึกษาวิชาเคมีศึกษา (คณะวิทยาศาสตร์)
- 18. โครงการจัดการศึกษาสาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ประกาศนียบัตรชั้นสูง) (คณะวิทยาศาสตร์)
- 19. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ (คณะรัฐศาสตร์)

ในขณะเป็นภาษาล่างประเทศ (คณะศึกษาศาสตร์)

โครงการบัณฑิตศึกษาดังกล่าว ไม่รวมโครงการบัณฑิตศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้รับการปรับแผนไว้ในพัฒนาฯ ระดับที่ ๖ แล้ว แต่รวมโครงการบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 7 โครงการ ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ไว้ด้วย

■ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำ "แผนพัฒนาฯ ระดับที่ ๖" ของ ม.ร. ขอทราบความเห็นส่วนตัวว่า โครงการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะสามารถเปิดได้ในปีการศึกษา 2532 หรือไม่

■ ตามความเห็นส่วนตัว คิดว่าโครงการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คงจะไม่สามารถเปิดทันในปีการศึกษา 2529 ทั้งนี้ เพราะขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ ระดับที่ ๖ ตามหลักการทั่วไป

■ เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยระบบเปิดของทบวงมหาวิทยาลัย มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ไม่อาจกล่าวรายละเอียดที่แน่นอนลงไปได้

16 มีนาคม 2529 วันเลือกตั้งผู้แทนราษฎร การพลิกโฉมหน้าการเมืองฝรั่งเศส

ศ.ดร.สุมิทรา บัฟไฟ

คณะมนุษยศาสตร์

เว้นไว้แล้วจะมีสิ่งทศวรรษที่ถกเถียงกันนั้น พรรคสังคมนิยมในฝรั่งเศสจึงจะได้รับชัยชนะการเลือกตั้งในวันที่ 16 มีนาคม 1986 หลังจากทั่วประเทศได้ออกปกครองโดยรัฐบาลสังคมนิยมมาเป็นเวลา 5 ปี ชาวฝรั่งเศสก็จะพากันเปลี่ยนใจไปลงคะแนนเสียงให้กับฝ่ายค้านซึ่งมีฝ่ายขวา

ชัยชนะของประธานาธิบดีสังคมนิยมของฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคม 1981 ตลอดจนชัยชนะของฝ่ายซ้ายในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเดือนมิถุนายน 1981 ได้สร้างควมพิศวงและหวาดผวแก่ผู้ที่มีอคติตมความหวาดระแวงตมการเมืองฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด 5 ปีภายใต้การปกครองของรัฐบาลนี้ได้สร้างควมเปลี่ยนแปลงอะไร่าให้แก่มติประเทศ และการเมืองฝรั่งเศสจะนิเววัฒน์ไปในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปใญ่รูปใด ?

ในการปกครองเปลี่ยนแปลงระบอบความมั่นคงของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ในปี 1981 ฝ่ายซ้ายซึ่งเคยแต่เป็นฝ่ายค้านอยู่เป็นเวลาหลายทศวรรษ และมิได้คาดหวังกที่จะได้รับชัยชนะ ได้รับอำนาจในการปกครองประเทศ ด้วยเหตุนี้ค่านิยมปัญหาต่างๆ ที่ทำให้ไว้อภัยประชาชนก่อนการเลือกตั้งจึงได้เล็ดลอดเกินกว่าที่จะปฏิบัติได้จริง แต่ชาวฝรั่งเศสเป็นจำนวนมากซึ่งต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาการว่างงานคงมีความไม่พอใจต่อรัฐบาลฝ่ายขวายในยุคนั้น ได้พากันเทคะแนนเสียงให้แก่มติสังคมนิยมที่ต่างๆ ที่เคยมีค่านิยมฝ่ายซ้าย เพื่อแก้ปัญหานี้โอกาสที่จะถึงความหวังใหม่ได้ว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาล ปัญหาของคณะจะได้รับแก้ไข และในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงความโกรธแค้นต่อรัฐบาลฝ่ายขวาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้

แต่ประชาชนก็ผิดหวังในรัฐบาลฝ่ายซ้ายอีก แม้ว่าในปีแรกของการปกครอง รัฐบาลสังคมนิยมพยายามที่จะทวงคืนสัญญาที่ไว้ก่อนเป็นการก่อให้เกิดการใช้เงินงบประมาณอย่างมหาศาล ในที่สุดคนกรรัฐมนตรีนครแรกของรัฐบาลสังคมนิยมคือปีแยร์ โมรวัว (Pierre Mauroy) จำเป็นต้องเปลี่ยนนโยบายเป็นการรัดเข็มขัดอย่างมาก (เช่นการห้ามขึ้นเงินเดือน การห้ามขึ้นราคาสินค้า เป็นต้น) ก่อนที่เศรษฐกิจฝรั่งเศสจะตกต่ำลงไปกว่านี้อีก นโยบายนี้เองที่ทำให้รัฐบาลสังคมนิยมกลายเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน เพราะนโยบายนี้สร้างควมกระทบกระเทือนให้แก่ทั้งคนรวยและคนจน

ความหมายของรัฐบาลสังคมนิยม

อย่างไรก็ตามการตั้งนโยบายนี้เป็นวิธีแก้ปัญหากที่จำเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศและสามารถส่งผลที่ดีได้ในเวลาต่อมา ดังเช่นในปัจจุบันเศรษฐกิจฝรั่งเศสเริ่มที่จะดีขึ้นและในเวลาที่ประมาณ 1 ปีก็จะส่งผลที่ออกมาให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นอีก มีการพูดกันว่าฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ที่กรุงปารีสได้กล่าวไว้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฝรั่งเศสคนปัจจุบันที่วางนได้กล่าวว่าการว่างงานครึ่งประเทศที่คนมีนับเป็นเวลา 30 ปี การเลือกตั้งในวันที่ 16 มีนาคมนี้จึงยังไม่ถึงเวลาอันเหมาะสมสำหรับรัฐบาลปัจจุบันที่จะสามารถแสดงให้เห็นผลดีที่ตีตราแก่ปัญหาเศรษฐกิจของช่วงที่จริง

นอกจากนี้ 5 ปีที่รัฐบาลฝ่ายซ้ายปกครองประเทศก็ได้มีการปฏิรูปที่สำคัญ ดังเช่นการกระจายอำนาจไปสู่การบริหารท้องถิ่น ซึ่งทำให้การบริหารในท้องถิ่นมีอิสระจากกรุงปารีส การปฏิรูปบางอย่างก็ต้องการแสดงให้เห็นเป็นสัญลักษณ์ของระบอบเปลี่ยนแปลง ดังเช่นการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิต และการปฏิรูปบางอย่างก็ไม่ถูกใจประชาชนทุกฝ่าย เช่น กฎหมาย

Quillot ซึ่งเพิ่มสิทธิให้แก่ผู้เช่าที่อยู่อาศัย แต่ลดสิทธิให้แก่เจ้าของหรือผู้ให้เช่า

โดยทั่วไปการปฏิรูปต่างๆ มิได้สร้างควมขัดข้องใจที่ร้ายแรงให้แก่ประชาชน แต่ปัญหาใหญ่ที่สังคมนิยมแก้ไขมิได้คือปัญหาการว่างงาน

รัฐบาลฝ่ายซ้ายได้ให้สัญญาก่อนที่จะได้ชัยชนะว่าจะแก้ปัญหาการว่างงาน เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลฝ่ายซ้ายจะแก้ปัญหานี้ก็เท่ากับเป็นการถูกลงโทษ⁽¹⁾ ชาวฝรั่งเศสจึงต้องการระบอบเสถียรที่แก้ปัญหานี้ซึ่งสัญญาที่จะสร้างมาตรการที่เข้มงวดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับไล่คนงานค้างชวาคซึ่งมาแย่งงานในประเทศ⁽²⁾

แต่สิ่งที่จริงฝ่ายขวาออกการกระตือรือร้นของเศรษฐกิจโลกซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานลงในประเทศฝรั่งเศสด้วยอย่างไรก็ตาม 5 ปีที่ผ่านมาพรรคสังคมนิยมก็ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นพรรคที่สามารถปกครองประเทศได้และขณะเดียวกันก็เป็นกรลดภาพชนชั้นนำกลุ่มของตนตั้งแต่ก่อนลง

แนวความคิดฝ่ายขวาเริ่มกลับใจในฝรั่งเศส

หลังสิ้นเมืองที่สาคัญจากประสบการณ์ของการปกครองแบบสังคมนิยมมาเป็นเวลา 5 ปี ก็คือ ประเทศฝรั่งเศสจะมีลักษณะทางด้านการเมืองที่คล้ายคลึงกับประเทศยุโรปอื่น ๆ เข้าไปทุกที นั่นก็คือลักษณะของการที่มีเพียง 2 ฝ่ายที่แข่งขันกัน ฝ่ายแรกคือกลุ่มฝ่ายขวา(พรรค RPR ร่วมกับพรรค UDF และฝ่ายหลังคือกลุ่มฝ่ายซ้าย (พรรคสังคมนิยม) ส่วนพรรคเล็กพรรคน้อยอื่น ๆ ไม่ว่าซ้ายจัดคือพรรคคอมมิวนิสต์ หรือพรรคขวาจัดคือพรรค Front National จะได้รับความนิยมน้อยลงทุกที (ในปัจจุบันคะแนนนิยมอยู่ระหว่าง 8% ถึง 10% ส่วนกลุ่มฝ่ายขวายในปัจจุบันได้รับคะแนนนิยมประมาณ 40% และพรรคสังคมนิยมได้รับคะแนนนิยมประมาณ 30%⁽³⁾)

เกมการเมืองจึงเปลี่ยนไปจากการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา แต่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านความแตกต่างระหว่าง 2 ฝ่ายก็คือโครงการปรับปรุงประเทศที่แตกต่างกัน ที่มันที่แตกต่างกันมากกว่าอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน⁽⁴⁾ เพราะฉะนั้นการหวนหลังจึงเป็นไปในรูปของการกันพมประโตที่แก่ประับใจ หรือบุคลิกที่ตีและควมสามารถในการพูดทางโทรทัศน์และวิทยุที่ด้สร้างควมสาคัญให้แก่การเมืองสังคมนิยม มิเชล รอการ์ (Michel Rocard) ผู้ได้รับเสียงนิยมอย่างสูงสุดจากประชาชนผู้หนึ่ง และนายกรัฐมนตรีหุ่นคนปัจจุบัน ลอรองต์ ฟาเบียส (Laurent Fabius) คงกันจับกับหัวหน้าพรรคสังคมนิยมลีโอนเนล โจสเปง (Lionel Jospin) หัวหน้าพรรคกรรัฐมนตรีก่อนคือ ปีแยร์ โมรวัว ซึ่งยังคงให้ความสาคัญต่อกับอุดมการณ์ของฝ่ายซ้าย โฉมหน้าการเมืองฝรั่งเศสในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไป

หลังจากชัยชนะของฝ่ายขวายในเดือนมีนาคม 1986 นี้ ใครจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลในบรรดา 3 ผู้มีฝ่ายขวาคือรอนด์ บาร์ (Raymond Barre) ชาร์ก ชีรัก (Jacques Chirac) และวาเลรี จิสการ์ เดสแตง (Valéry Giscard d'Estaing) ซึ่งรวมตัวกันเอาชนะฝ่ายรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทุกคนต้องการตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจะมีการเลือกตั้งค่านิยมในปี 1988 คือในอีก 2 ปีข้างหน้า แต่ทั้ง 3 คน ต่างมีวิธีการที่จะขึ้นมาชิงชัยการเข้ารับตำแหน่งนี้ที่แตกต่างกันกล่าวคือ บาร์ (อดีตนายกรัฐมนตรีในสมัยประธานาธิบดีจิสการ์ เดสแตง) ต้องการให้ประธานาธิบดีมีเดวเองแล้วออกทันทีหลังการเลือกตั้ง เพื่อจัดการให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ และเขาหวังจะได้รับชัยชนะ เพราะขณะนี้ บาร์ กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนฝรั่งเศสเป็นอันดับหนึ่ง⁽⁵⁾ - ชีรัก (อดีตนายกรัฐมนตรีสมัยประธานาธิบดีจิสการ์ เดสแตง ปัจจุบันหัวหน้าพรรค RPR) ต้องการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและปกครองร่วมกับประธานาธิบดีมีเดวเองเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่จะหมดวาระของประธานาธิบดีเขาหวังที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี 1988 เพราะเขาคาดว่าเศรษฐกิจของประเทศซึ่งกำลังกระตือรือร้นจะดีดิ่งขึ้นอีกในระหว่างที่เขารับบริหารประเทศ ส่วนจิสการ์ เดสแตง (อดีตนายกรัฐมนตรี) ขณะนี้ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนนัก เขาจำเป็นต้องคอยให้กับการเมืองที่ได้รับความนิยมมากกว่าเขาเลื่อนควมนิยมไปเสียก่อน

แต่โอกาสที่พรรคสังคมนิยมจะกลับมามีอำนาจได้คือโอกาสที่ประธานาธิบดีเป็นผู้มีอำนาจจากตามรัฐธรรมนูญมีเดวเองคือเขาเลือกโอกาสลาออกในขณะที่ยังบริหารเมืองฝ่ายเดียวกับเขาเช่นโรการ์ เป็นต้น กำลังได้รับความนิยมเขงมารขึ้นมา ผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งอีกก็คือนักการเมืองฝ่ายเดียวกับเขาหรือในขณะที่จะประชาชนกำลังมีคหวิงในการบริหารงานของฝ่ายขวา เขาก็อาจจะเลือกโอกาสนี้ในโอกาสเพื่อให้ประชาชนเลือกผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายเดียวกับคนขึ้นมารับบริหารประเทศ แต่ที่สาคัญก็คือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายต่างมีสิทธิที่จะผลัดเปลี่ยนกันมาปกครองประเทศเมื่อประชาชนไม่พอใจ และไม่มีฝ่ายใดสามารถผูกขาดอำนาจไว้แต่เพียงฝ่ายเดียวดังแต่ก่อน

หนังสืออ้างอิง

1. จงสถิติของเดือนมีนาคม 1986 มีผู้ว่างงานเป็นจำนวน 2,350,000 คน, Libération, 4 mars 1986, p.22
2. Barre Raymond, Ce que je ferai en 1986, L'Express, 7 juin 1985, p.24.
3. Polls predict narrow win for French right, The Nation, march 9, 1986, p.4.
4. Burguière André, Gauch - droit : le grand dahu electoral, Le Nouvel Observateur, 21 - 27 février 1986, p.42.
5. Legislatives : Coup d'arrêt au P.S. (27%), Paris - Match, 7 mars 1986, p. 55.



การสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการครู

ผศ.ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง

คณะศึกษาศาสตร์

คณะกรรมการข้าราชการครู หรือ ก.ค. เป็นองค์การกลางที่ทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ก.ค. มีหน้าที่ดำเนินการสอบ กำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

สำหรับในปีมีการแข่งขันครั้งที่ 1 ก.ค. ได้มอบหมายให้ อ.ก.ค. กรม (อนุกรรมการข้าราชการครู กรมต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น อ.ก.ค.กรมสามัญ, อ.ก.ค. กรมการฝึกหัดครู เป็นต้น) และสำนักงานศึกษาธิการเขตเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ก.ค.

การรับสมัครสอบครั้งที่ 1 ปี 2529 ก.ค. ได้ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2529 โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

สถานที่รับสมัครสอบ

ส่วนกลาง ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบในส่วนกลางเพื่อเป็นข้าราชการครู สังกัดกรมต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ให้ไปสมัครที่กรมต่าง ๆ ตามที่ประสงค์จะเข้ารับราชการ ดังนี้

1. กรมสามัญศึกษา กรมอาชีวศึกษา กรมการฝึกหัดครู กรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อยู่ในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอยู่แพร่
3. กรมศิลปากรอยู่ที่ถนนหลวงด้านมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. กรมพลศึกษา อยู่ในสนามกีฬาแห่งชาติ

ส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ที่ประสงค์จะไปสอบในส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นข้าราชการครู สังกัดกรมสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกชน นั้น ก.ค.มอบให้สำนักงานศึกษาธิการเขต 12 เขตการศึกษา เป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร และสอบแข่งขัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- เขตการศึกษา 1** ประกอบด้วย นครปฐม นครปฐม ปรุหมธาน สมุทรสาคร สมุทรปราการ รับสมัครที่ นครปฐม
- เขตการศึกษา 2** ประกอบด้วย ชะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล รับสมัคร ที่ชะลา
- เขตการศึกษา 3** ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร รับสมัครที่ สงขลา
- เขตการศึกษา 4** ประกอบด้วยภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง รับสมัคร ที่ภูเก็ต
- เขตการศึกษา 5** ประกอบด้วย ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม รับสมัครที่ ราชบุรี
- เขตการศึกษา 6** ประกอบด้วย ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท อุทัยธานี รับสมัครที่ ลพบุรี
- เขตการศึกษา 7** ประกอบด้วย พิจิตรโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ลาก รับสมัครที่ พิจิตรโลก
- เขตการศึกษา 8** ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา รับสมัครที่ เชียงใหม่
- เขตการศึกษา 9** ประกอบด้วย อุตรดิตถ์ นนทบุรี เขตขอนแก่น สกลนคร รับสมัครที่ อุตรดิตถ์
- เขตการศึกษา 10** ประกอบด้วย อุบลราชธานี นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อีสาน มุกดาหาร รับสมัครที่ อุบลราชธานี
- เขตการศึกษา 11** ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ รับสมัครที่ นครราชสีมา

เขตการศึกษา 12 ประกอบด้วยฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ระยอง จันทบุรี ตราด รับสมัครที่ ฉะเชิงเทรา ดังนั้น ผู้ที่ประสงค์จะไปเป็นครูที่จังหวัดใดให้ดูว่า จังหวัดนั้นอยู่ในเขตการศึกษาใดแล้วไปติดต่อสมัครที่จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการเขต ซึ่งจะเป็จังหวัดที่เป็นสถานที่รับสมัคร เช่น ถ้าประสงค์จะเป็นข้าราชการครูในจังหวัดนครนายก ซึ่งอยู่ในเขตการศึกษา 12 ก็ต้องไปสมัครที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการเขต

กำหนดการรับสมัครสอบครั้งที่ 1 ปี 2529

ทุกหน่วยจัดสอบซึ่งหมายถึง อ.ก.ค. กรมทุกกรม และสำนักงานศึกษาธิการเขตทั้ง 12 เขต เปิดดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครวันที่ 10 มีนาคม 2529
2. รับสมัครวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2529
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 10 เมษายน 2529
4. สอบข้อเขียนวันที่ 19 - 20 เมษายน 2529
5. ประกาศผลสอบภายในเดือนพฤษภาคม 2529

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบในปีนั้น จะต้องติดตามประกาศรับสมัครของหน่วยสอบต่าง ๆ เพื่อให้ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เป็นต้นว่า จะรับกี่อัตรา วิชาเอกใดบ้าง จังหวัดไหนรับกี่อัตรา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ตัดสินใจ เลือกสมัครได้ตามความต้องการ ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ นี้จะหัดติดตามดูตามกรมต่าง ๆ และสำนักงานศึกษาธิการเขตซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครสอบ หรืออาจติดต่อสอบถามที่สำนักงาน ก.ค. ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กทม. 10300 โทร. 245 - 7295, 245-9547, 245 - 9522 - 4

หลักสูตรการสอบแข่งขัน

รายละเอียดหลักสูตรการสอบแข่งขันที่ ก.ค. กำหนดไว้ มีดังนี้

ก. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปดังต่อไปนี้ โดยการสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในแต่ละระดับ

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 - 1.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสุบหลุ่เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
 - 1.2 ความสามารถด้านภาษา ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสรุปความจากบทความต่าง ๆ และหาความสัมพันธ์ของคำ, ข้อความและหรือรูปภาพ
 - 1.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปนัยอุปนัย
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 - 2.1 คำศัพท์ ให้ทดสอบเกี่ยวกับ
 - 2.1.1 การสะกดคำ
 - 2.1.2 การอ่านคำ
 - 2.1.3 ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
 - 2.1.4 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
 - 2.2 การเขียน ให้ทดสอบเกี่ยวกับ
 - 2.2.1 การเรียงข้อความ
 - 2.2.2 การแต่งประโยค
 - 2.2.3 การย่อความ

2.2.4 การเขียนอธิบายความหมายของคำ

2.3 ความเข้าใจภาษา ให้ทดสอบเกี่ยวกับการอ่านข้อความหรือการทำความเข้าใจกับเรื่องราว บทกวีหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามในบทความหรือข้อความนั้น รวมทั้งการสรุปความตีความและการขยายความ

ข. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนหรือให้ทดสอบ

การปฏิบัติงานหรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ความเหมาะสมดังต่อไปนี้

1. วิชาเฉพาะวิชาเอก (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ให้ทดสอบความรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีสอนที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ
2. วิชาการศึกษาหรือวิชาพิเศษและการปฏิบัติการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2.1 ให้ทดสอบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีสอนวิชาหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ได้แก่ จิตวิทยา หลักการสอน การวัดและประเมิน การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

2.2 ให้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ค. ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ให้ประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในหน้าที่และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งความสามารถ ประสบการณ์ ทั้งที่วิชา อุปนิสัย เจตคติ บุคลิกภาพ เป็นต้น ให้มีกรรมการผู้ประเมินความเหมาะสมน้อยกว่า 3 คน โดยใช้ระบบคะแนนเฉลี่ยและใช้แบบประเมินที่ ก.ค. กำหนด

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบแข่งขัน

ผู้สมัครสอบจะต้องสอบตามหลักสูตรที่ ก.ค. กำหนดที่ 3 ภาค คือ

- ก. ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 - ข. ภาควิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 - ค. ภาควิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ผู้ที่สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 2. ได้คะแนนรวมภาค ก. (ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 3. ได้คะแนนรวมทั้งสามภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เอกสารประกอบการรับสมัคร

เอกสารที่ผู้สมัครจะต้องเตรียมไปมีดังนี้

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 จำนวน 3 รูป
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. วุฒิบัตรหรือใบรับรอง
5. หนังสือรับรองผู้มีอำนาจส่งบรรจุ กรณีที่อยู่ชนบท

อัตราว่างที่กรมต่าง ๆ เปิดสอบครั้งที่ 1 ปี 2529 มีดังนี้

อ.ก.ค. กรม	ตำแหน่งที่คาดว่าจะรับสมัครสอบ				รวม
	กฐ 1	กฐ 2	อ.1		
			ป.ค.ร	ป.โท	
1.สามัญศึกษา	55	2,130	937	-	3,122
2.ว.เทคโนโลยี	-	10	787	50	238
3.อาชีวศึกษา	-	-	61	1	62
4.กรมการศึกษานอกโรงเรียน	1	22	4	1	28
5.ศิลปากร	-	10	16	-	26
6.พลศึกษา	-	-	9	4	13
			สารวัตร 14		27
7. สป.ช.	45	178	504	82	809
8. ศช.	-	2	11	-	13
9. มิกหัตถกรรม	-	-	-	40	40
รวม	101	2,352	1,512		4,265

(ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 33287 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2529 หน้า 8)

ด้วยปรากฏว่าในแต่ละปีมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมากก่อนข้างสูง ทั้ง ๆ ที่มีอัตราว่างที่จะบรรจุได้ไม่มากนัก ดังนั้น ผู้สมัครสอบจะต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดี และเพื่อช่วยให้บัณฑิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ประสงค์จะสอบแข่งขันในปีนี้ได้มีความพร้อมในการสอบ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเรื่องการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานโดยเน้นความรู้ทางด้านความถนัดทั่วไป วิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย ตลอดจนเทคนิคในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และกฎหมายระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

การอบรมจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบความถนัดชนิดต่าง ๆ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษาไทย กฎระเบียบ และ วิชาเฉพาะสาขา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียด และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 3-20 มีนาคม 2529 ในเวลาทศวรรษ อบรม 2 วัน ก่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2529 ณ อาคารคืออาสน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ค่าสมัครและค่าเอกสาร 80 บาท เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงาน อ.ก. ค.ค. กัณฑ์ธรรมทุกภาค เจ้าบริหารการ, กทม. , 2529, สมศักดิ์ กิ่งทอง, การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน, กทม. : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2527

โคฟวิงของประชาชน (People Power President) ประชาชนสนับสนุนเธอเพราะมีอาชญากรรมต่ออำนาจอันกดขี่ของเผด็จการ เมื่อเธอเข้ารับตำแหน่งเธอมองประชาชนว่าอย่าเพิ่งถึงความหวังสูงส่งนักเธอพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ แต่ถ้าเธอยังไม่สำเร็จ เธอก็พร้อมที่จะก้าวออกไป เกียงช่วงอาทิตย์แรกเธอก็ได้กระทำกรอย่างฉับไวโดยปลดปล่อยบรรดานักโทษทางการเมืองที่ถูกต้องดีประธาณาธิบดีไซอันเงินฟ้า เหนือกฎหมายบ้านเมืองข้างเอาไว้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะประสานความแค้นร้าวของชนในประเทศ และยังได้เลือกเห็น บุคคลต่าง ๆ ที่มีฝีมือเป็นที่ประจักษ์เข้าร่วมรัฐบาลของเธอ ทำให้สถานการณ์หลายด้านไม่จะเป็นการเมืองหรือเศรษฐกิจ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ค่าของเงินปैसेที่ตกต่ำก็ปรับตัวสูงขึ้น ตลาดหุ้นที่ปั่นป่วนวุ่นวายก็มีความดีขึ้น แม้กระทั่งต่างประเทศเช่น แคนาดาที่หยิบยื่นเงินทองมาช่วยเหลือ ส่วนในด้านชีวิตและกำลังใจของคนที่จะมีร่วมกัน เธอก็จะไม่มื่ออะไรนำหวาดหวั่น เพราะเธอเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ไม่คุ้มกันคน เธอกล่าวกับอดีตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลมาร์กอส นายวีราตา (Virata) เมื่อเขาไปคารวะเธอว่า ถึงแม้ครอบครัวของเธอจะผ่านทุกขอกสาหัสมาเพียงไรก็ตาม แต่จิตใจของเธอก็ไม่มี ความขมขื่นคุ้มกัน เธอขอให้ทุกคนล้มการเลือกตั้งที่ผ่านมา และร่วมมือกันเพื่อสร้างชาติขึ้นมาใหม่

"In spite of all the harassments our family has suffered, there is no bitterness in our heartsAnd I hope we will forget the partisan wranglings occasioned by the last election, so that we can all work together to rebuild our nation. ★

ในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งจึงยินดีเหลือเกินกับชัยชนะของเธอ เพราะด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน ผู้หญิงไม่อาจเท่าเทียม.....กับผู้ชายได้ แต่.....ผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้พิสูจน์แล้วว่า เธอสามารถที่จะเท่าเทียมกับผู้ชายได้ ในแง่ของอุดมการณ์และความคิด

Vivre lafemme !!!

ชัยชนะของสตรี , คอร์ อากีโน

พ.ศ. อัจฉรา ไส้ครู่ไกล คณะมนุษยศาสตร์

ใจโอในที่สุดผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้มีชัยได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเอเชีย

ผู้หญิงคนนี้คือ *นางมารซอน อากีโน (Madame Corazon Aquino)* ภรรยาหม้ายวัย 53 ปี ของอดีตนายกรัฐมนตรีคนสำคัญของฟิลิปปินส์ สมณิกน อากีโน (Senator Benigno Aquino) ผู้ล่วงลับไปแล้ว

นางมารซอน เธอจะก้าวมาถึงจุดนี้เธอก็ต้องฝ่าฟัน *ศอสู* มาแล้วอย่างยาวนาน

ก่อนหน้านั้นใครต่อใครต่างก็จับจ้องมองเธออย่างไม่แน่ใจ และเธอก็คงไม่มีมันในใจตนเองเช่นกัน เธอรอจนได้ในปีพ.ศ. 2518 บิดของเธอรับจากบรรดาผู้คนที่สนับสนุนเธอจนถึงหนึ่งล้านฉบับ เธอจึงได้ตัดสินใจลงแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับคู่แข่ง ซึ่งเธออาจหาญไปพบมาร์กอสประธานาธิบดีคนแรก

ภาพพจน์ของเธอ คือ ผู้หญิงหม้ายที่ไม่มีประสบการณ์ โดยตรงทางการเมืองมาก่อน เธอใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในฐานะเมียและแม่มาเป็นเวลา 28 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจไปลี้ภัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 3 ปี ส่วนของเธอตัดสินใจเดินทางกลับมายังมาตุภูมิ และเพื่อองค์การที่วางอย่างงดงามได้ไม่ก็ก้าว ก็ถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 1983 เธอโศกเศร้ามาก มีผู้ลี้ภัยของเธออยู่ตามลำพังกับศพของสามีเป็นครั้งแรกสุดท้าย ก่อนที่ร่างของเธอจะถูกนำไปฝัง

หลังจากนั้นจึงมีการเลือกตั้งของผู้หญิงคนใหม่ ที่นั่นเธอชนะที่นั่นและนั่น คือหน้าที่ของหน้าที่และเธอก็มีชัยได้โดยสมบูรณ์

หรือที่เธอจะเป็นศัตรูคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ปกครองประเทศอย่างเด็ดขาดมาเป็นเวลาถึง 20 ปี

คงไม่มีใครเชื่อมาร์กอสเองก็ไม่เชื่อ

เขาสมประมทเธอและผู้หญิงทั้งโลกด้วยคำพูดที่ว่า บทบาทของผู้หญิงควรอยู่ในห้องนอนเท่านั้น เธอตอบโต้ทันทีด้วยวาจาที่ขบถอันว่า เธออาจจะเป็นคนอ่อนแอทางการเมือง เพราะเธอโง่โง่โง่โง่โง่ และที่สำคัญเธอกล้าจัดตั้งการเมืองโดยการฝ่าไม่เป็น

นางมารซอน อากีโน เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2476 ชื่อสกุลเดิมของเธอคือ โคจวงโก (Cojuangco) ซึ่งเป็นตระกูลหนึ่งที่มีฐานะดีของฟิลิปปินส์ ในปัจจุบันบรรดาเครือญาติของเธอยังคงดำเนินอุตสาหกรรมไว้มากมั่งคั่งกรใหญ่โต เธอจบจากวิทยาลัยเซนต์วินเซนต์ (St. Vincent, ที่นิวยอร์ก ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตทางประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ สมัยที่สามีของเธอยังมีชีวิตอยู่ ว่ากันว่า เธอเป็นผู้วางคำปรารภหรือให้เขา และเจริญอยู่ด้วยเธอจะไม่เคยกระโดดลงมาจากเมืองโดยตรงหรือแม้แต่อยู่หลังฉากอย่างเปิดเผยใดๆ เช่น ที่ผู้หญิงมีผลคำกรวยของทั้งประธานาธิบดี *มาร์กอส* และ *เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส*ผู้ครองราชย์สมัย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ที่รอบคอบทางการเมือง และเธอก็คงได้ซึมซับ แนวความคิดทางการเมืองไว้ได้ไม่มากนักน้อย

เมื่อวันที่เธอสามารถขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีที่มีประชาชนกว่า 50 ล้านคน เธอกล่าวไว้ เธอเป็นประธานาธิบดี

★ 'Cory Aquino takes over' by Max Soliven Bangkok Poet March 2, 1986.



การเสียภาษีอากรผ่านระบบธนาคาร

อ.เพ็ญบุญ แก้วเขียว

ภาควิชากฎหมายทั่วไป คณะนิติศาสตร์



เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีอากรของผู้มีเงินได้ ทางกรมสรรพากรจึงได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2528 ให้ผู้เสียภาษีอากรที่มีภูมิลำเนาหรือสถานการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีอากรผ่านธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสียภาษีอากรผ่านธนาคาร ดังนี้

1. ประเภทภาษีอากรที่จะเสียหรือนำส่งผ่านธนาคาร ได้แก่
 - 1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี (ภ.จ.ศ. 90, 91, 92) ประจำปีภาษี (ภ.จ.ศ. 94) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.จ.ศ. 1, 2, 3)
 - 1.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีประเภทการไว้อุตสาหกรรมและภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.จ.ศ. 50, 52, 55 และ แบบ ภ.จ.ศ. 51, 53, 54)
 - 1.3 ภาษีการค้าประจำปีเดือนภาษีและภาษีการหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ศ. 40 และ 44)
2. ผู้เสียหรือนำส่งภาษีอากรที่จะเสียภาษีผ่านธนาคารได้ จะต้องเป็นผู้เจ้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - 2.1 มีภูมิลำเนาหรือสถานการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
 - 2.2 ใช้แบบแสดงรายการที่ปิดแบบแสดงชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือเลขทะเบียนการค้า ที่กรมสรรพากรจัดทำขึ้นและจัดส่งให้
 - 2.3 ต้องมีเงินภาษีอากรที่จะชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและต้องเป็นการชำระภาษีอากรทั้งจำนวนที่ต้องชำระ หมายถึง ผู้เสีย

ภาษีอากรจะยื่นแบบเปล่า ๆ ไม่มีเงินชำระไม่ได้ และจะขอผ่อนชำระภาษีอากรก็ไม่ได้อีกด้วย (มาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร)

3. กรณีที่ผู้เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในสามารถเสียภาษีผ่านธนาคารได้ มีดังนี้
 - 3.1 ผู้เสียภาษีอากรไม่มีเงินภาษีอากรต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ
 - 3.2 ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อขอคืนเงินภาษีอากร
 - 3.3 ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเกินกำหนดเวลาคามกฎหมาย
 - 3.4 ผู้เสียภาษีขอผ่อนชำระภาษีอากร
 - 3.5 สมาชิกยื่นแบบแสดงรายการ ฉบับเดียวกัน โดยกริยาแก่จำนวนเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากรและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีเงินภาษีอากรต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการ เป็นเพราะว่า ภาชนะชำระต้องออกใบเสร็จภาษีอากรให้สองฉบับ ดังนั้น เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีเงินภาษีอากรที่ต้องเสีย จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ในข้อ 2.3

จากกรณีดังกล่าวนี้ ผู้เสียภาษีอากรต้องยื่นแบบแสดงรายการ ที่สำนักงานสรรพากรเขต หรือ ที่กองคลังกรมสรรพากร

- 4 ธนาคารที่จะรับชำระภาษีอากร ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
 - 4.1 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
 - 4.2 ธนาคารสยาม จำกัด
 - 4.3 ธนาคารทหารไทย จำกัด
 - 4.4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 - 4.5 ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด
 - 4.6 ธนาคารเอเชีย จำกัด
 - 4.7 ธนาคารนครธน จำกัด
 - 4.7 ธนาคารนครธน จำกัด
 - 4.8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 - 4.9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 - 4.10 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 - 4.11 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 - 4.12 ธนาคารศรีนคร จำกัด
 - 4.13 ธนาคารแหลมทอง จำกัด
 - 4.14 ธนาคารไทยทุน จำกัด
 - 4.15 ธนาคารมหานคร จำกัด
 - 4.16 ธนาคารสหธนาคาร จำกัด

5. วิธีการชำระภาษีอากร ผู้เสียหรือนำส่งภาษีอากรสามารถเลือกชำระภาษีอากรได้ดังต่อไปนี้

- 5.1 เป็นเงินสด
 - 5.2 เป็นการคิดโอนบัญชีเงินฝากที่ผู้เสียหรือนำส่งภาษีอากรได้เปิดไว้กับธนาคารที่รับชำระภาษีอากร
 - 5.3 เป็นเช็คประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - ก. เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย
 - ข. เช็คที่มีธนาคารกำกับ
 - ค. เช็คที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย
 - ง. เช็คที่ธนาคารรับรองหลังเช็ค
 - จ. เช็คที่ผู้ขอใช้เช็คเซ็นส่งจ่ายและใช้ชำระโดยตรง
- เช็คทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นเช็คชัดเจนส่งจ่าย "กรมสรรพากร" ชื่อกว่า "ผู้ถือ" และ หรือ "ตามคำสั่ง" ออก ห้ามใช้เช็คโอนสลับหรือใช้เช็คลงวันที่ล่วงหน้า ทั้งนี้ ต้องเป็นเช็คลงวันที่ในวันชำระค่าเจ้าหนี้ที่ หรือลงวันที่ก่อนวันชำระไม่เกิน 7 วัน และต้องเป็นเช็คของธนาคารที่มีสมาชิกบัญชีประจำตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการชำระภาษีอากรจะถือว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อกรมสรรพากรได้รับเงินตามเช็คครบถ้วนแล้ว

6. ผลส่งท้าย การเสียภาษีอากรถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของชนชาวไทยทุกคนตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2521 มาตรา 50 ว่า "บุคคลมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ" ดังนั้น บรรดาผู้มีเงินได้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ จะต้องชำระภาษีอากรโดยกรมของตนเองตามแบบแสดงรายการของกรมสรรพากร พร้อมทั้งต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาอีกด้วย มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรซึ่งปรากฏว่าในปี 2529 นี้ ทางกรมสรรพากรก็ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีให้สามารถชำระเงินค่าภาษีอากรผ่านทางธนาคารได้อีกทางหนึ่งเป็นการเพิ่มเติมแต่ก็ยังคงจำกัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ทั้งนี้ผู้เสียภาษีก็ยังสามารถชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตหรือกองคลังกรมสรรพากรได้ตามปกติอยู่เช่นเดิม จึงหวังว่าในปี 2529 นี้ จะมีผู้ชำระภาษีอากรเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี ความความตั้งใจของกรมสรรพากร





มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถานีโทรทัศน์ออกอากาศ 7
ได้ร่วมกันจัดรายการโทรทัศน์การศึกษาภาคพิเศษ ระหว่างเวลา
18.30 - 19.30 น. เพื่อเป็นบริการความรู้ทางวิชาการสำหรับประชาชน
ทั่วไป โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2529
เป็นต้นไป ในสัปดาห์นี้รายการที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2529
18.30 น. รายการ เก็บอึ้งเป็นร้อย
- เสนอสารคดีประเพณีพื้นบ้านของชาวไทยพวน
เรื่อง "เส็งกลอง"
19.00 น. รายการ ละครวิทยุภาคพิเศษ
- เรื่อง การฆ่าคนตาย
โดย รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์
ศส.ณัฐพงศ์ ปิรมะบุตร

วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2529
งด ถ่ายทอดกีฬาจากทั้งหมด

วันพุธที่ 19 มีนาคม 2529
18.30 น. รายการ เพื่อเด็กและเยาวชน

- การเสวนานิทานโดยคณบดีนักเรียนอนุบาล

19.30 น. รายการ กฎหมายในชีวิตประจำวัน
- เรื่อง กฎหมายจราจร
โดย รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2529
18.30 น. รายการ ห้องสมุดทางอากาศ
- การเลือกหนังสือให้ลูก
โดย กุศลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, พิไลปลา นาคะประทีป

19.00 น. รายการ สนุกกับการถ่ายภาพ
- ประโยชน์ของการถ่ายภาพ
โดย รศ.สมคิด ชีวศิลป์

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2529
18.30 น. รายการ คนควีนีชีพ
โดย รศ.สุมาลี นิรมานภาวาท

19.00 น. รายการ สหภาพพิทักษ์
- เรื่องการเดินทางซอท์บอล
ศส.ละเอียด กฤษฎาทิพนธ์
โกศล อิมโทบลีย์

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2529
18.30 น. รายการ แนวทางการศึกษาและอาชีพ
- แนวการศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4
โดย อ.วราวุฒิ นวรวณิช

19.00 น. รายการ นัคต...?
โดย ศ.คุณหญิงจินตนา อิศรบุตร

รายการวิทยุการศึกษา

รวมคำแหงภาคพิเศษ

รศ.สมคิด ชีวศิลป์ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ สำนักงาน
วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา เปิดหน่วยในระหว่างวันที่ 17 - 31
มีนาคม 2529 ซึ่งเป็นระยะสอบไล่เสร็จและปิดภาคการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยุและโทรทัศน์การศึกษาจะ
จัดรายการภาคพิเศษทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รายการ 2 เพื่อการศึกษา ความถี่ 846 กิโลเฮิรตซ์ ในระบบ
เอ.เอ็ม ภาคเช้า เวลา 06.00 - 11.30 น. และภาคบ่ายและค่ำ
เวลา 14.00 - 23.00 น.

ภาคเช้า	
06.00 - 07.00 น.	ภาษาจีนกลาง
08.00 - 09.00 น.	ภาษาญี่ปุ่น
09.00 - 10.00 น.	ภาษาฝรั่งเศส
10.00 - 11.00 น.	ภาษาสเปน
11.00 - 11.30 น.	ภาษาอังกฤษ
ภาคบ่ายและค่ำ	
14.00 - 15.30 น.	ภาษาอังกฤษ
15.30 - 16.00 น.	เพื่อนหญิง
16.00 - 17.00 น.	เพลงยามเย็น
17.00 - 17.30 น.	ภาชีอากรสำหรับประชาชน
17.30 - 18.00 น.	แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
18.15 - 18.30 น.	บทเรียนภาษาอังกฤษจาก บี.บี.ซี
18.30 - 19.00 น.	เรียนภาษาอังกฤษกับเพลง
21.00 - 21.30 น.	เพลินเพลงกับสุชาติ ชวางกูร
21.30 - 21.35 น.	การปฏิบัติยามอดึก (ยูนิเซฟ)
21.35 - 22.00 น.	รวมคำแหงสัมพันธ์
22.00 - 22.30 น.	พูดจากาษากฎหมาย
22.30 - 23.00 น.	คุยกับ จ.ย.ศ.

อนึ่ง ฝ่ายผลิตรายการได้จัดรายการ 60 นาทีที่รวม
คำแหงและรายการของฝากจากกรม ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค 28 สถานี
และสถานีวิทยุ วปอ.อีก 14 สถานีในช่วงเวลาเดียวกันนี้ด้วย
ฝ่ายผลิตรายการ วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา

ท่าน ตาม ? รามฯ ตอบ

ถาม จบสาขาวิชาฯ ถ้าไม่ออกเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ควร
เลือกเรียนอะไรดี

ตอบ ไม่รู้จบสาขาไหน ไปแถมอะไร ควรสำรวจตัวเองดูว่า
สนใจทางด้านใด ชอบแล้วต้องการไปทำงานด้านใด ฯลฯ
เช่น ชอยวิชาภาษาไทย เป็นคนชอบใช้เหตุผล มีมนุษย-
สัมพันธ์ดี ก็อาจเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ หรือวิชา
ภาษาไทยในคณะมนุษยศาสตร์ ชอยงานเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ ก็เลือกเรียนคอมพิวเตอร์

ถาม ย้อนถามอังกฤษ กลัวเรียนไม่จบ ทำอย่างไรดี

ตอบ ถ้าไม่ชอบภาษาอังกฤษควรเลือกรียนสาขาวิชาที่บังคับ
ภาษาอังกฤษเพียงสองวิชา หรือเลือกรียนภาษาต่าง
ประเทศอื่นแทน มีให้เลือกหลายภาษาเช่น จีน ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เริ่มค้นใหม่เท่ากัน ไม่
ต้องทำนั้งอึ้งพื้นฐานเดิม

ถาม มีอะไรที่เรียนง่าย ๆ บ้าง

ตอบ ผู้เรียนรายนี้ไม่ค่อยมีใจในตนเอง กลัววันเรียนยาก กลัว
เรียนไม่จบ ลองสำรวจตัวเองใหม่ว่าเราถนัดในวิชาใด
มากที่สุด เลือกเรียนทางด้านนั้นก่อนสักหนึ่งปี ถ้าหัน
ว่า ไม่เหมาะสมกับอุปนิสัยตัวเองค่อยย้ายคณะก็ได้

ถาม ผู้ปกครองจะให้เรียนวิทยาศาสตร์ แต่หนูอยากเรียน
รัฐศาสตร์ จะทำอย่างไรดี

ตอบ ท่านผู้ปกครองครับ...ลองเช็กลูกหลานของท่านดูสัก
ครั้งนะครับ แล้วจะพบว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ
คนหนึ่ง และนี่...ครับ ถ้าเลือกแล้วไม่ไหวจริง ๆ
ลงทะเบียนเรียนตามใจท่านไปก่อน เพราะวิชาพื้นฐาน
ของแต่ละคณะส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน แล้วค่อยตัดสินใจ
อีกครั้งหนึ่งก็จะได้

ถาม จบมัธยมปลายมาหลายปีแล้ว แต่ไม่มีโอกาสเรียนต่อ
-เพราะต้องทำงาน ตอนนี้พอมีเวลารว่างบ้าง แต่หนักสุด

มัธยมปลายเปลี่ยนไปแล้ว เดี่ยวนี้ผู้สมัครต้องจบ ม.6
จบ ม.ศ.5 มาสมัครรวมฯ ได้หรือไม่

ตอบ ม.ศ.5 หรือ ม.6 ที่มีมัธยมปลายเหมือนกัน รวมทั้ง ปวช.,
ปศ., อนุปริญญา, ปริญญา เวเรียนรวมฯ ได้ทั้งนั้น

ถาม จบ ปวท.จะขอเทียบโอนหน่วยกิตเหมือนอนุปริญญาอื่น
ได้หรือไม่

ตอบ ได้ครับ

ถาม เพื่อนบอกว่าคุณมีจบ ม.ศ.3 หรือมัธยมต้นก็เรียนรวมฯ
ได้ จริงหรือไม่

ตอบ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของรัฐหรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ม.ศ.3 หรือ ม.6 (เดิม) ทำ
งานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการ
ระดับ 2 มีสิทธิสมัครเรียนได้

ถาม จบปริญญาตรีมาเกือบ 10 ปีแล้ว อยากเรียนรวมฯ บ้าง
จะเรียนไหวไหมคะ

ตอบ ไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะเรียนนะครับ อย่างไรก็ตามจบมา
10 ปีเลขคริบ จบมา 30 ปี ก็เรียนได้ และข้เทียบโอน
หน่วยกิตเก่า ๆ ได้ด้วย

ถาม จบ ปวส.มา ถ้าสมัครเรียนรวมฯ เทียบให้กี่หน่วยกิต
ครับ

ตอบ เทียบได้เท่าไร? คงดูก่อนว่าวุฒิสมัครเรียนในคณะใด
แต่ละคณะเทียบให้มีเท่ากันขึ้นอยู่กับวุฒิของผู้สมัครด้วย
บางคณะเทียบให้ถึง 72 หน่วยกิต

ถาม เรียนอยู่สถาบันอื่น ประสงค์จะขอย้ายมาเรียนที่รวมฯ
และจะโอนหน่วยกิตมาด้วยได้หรือไม่

ตอบ ย้ายมาเรียนได้และหน่วยกิตก็โอนมาได้

ถาม ได้อ่อนปริญญา หรือ มีปริญญาตรี ถ้าสมัครเรียนรวมฯ ใ้
เวลากี่ปีจึงจะจบ และต้องเรียนใหม่ทั้งหมดหรือไม่

ตอบ ไม่ต้องเรียนใหม่ทั้งหมด เพราะเราเทียบโอนหน่วยกิต
ให้บางส่วน ใ้เวลาประมาณ 2 ปีการศึกษาเทียบ
จะส่งข้อสอบสมัครทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

ถาม ได้ครับ ใบสมัครสำหรับสมัครทางไปรษณีย์ชุดละ 45.-
บาท ใบสมัครสำหรับสมัครด้วยตนเองชุดละ 25.- บาท
ส่งมาณคดีส่งข้อที่หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ.24-
1002 กรุงเทพมหานคร

ถาม สมัครเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ ส่งข้อสอบไปรษณีย์

ตอบ ข้อสำคัญ ต้องอ่านระเบียบการให้ละเอียดถี่ถ้วน รวม
รวมหลักฐานพร้อมส่งค่าสมัคร ค่าเงินเทียบ ค่าบัตร
ประจำตัวไปเพียง 150.- บาท เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจ
สอบหลักฐานครบถ้วนแล้ว จะออกหมายเลขประจำตัว
และอนุญาตให้ลงทะเบียนพร้อมนักศึกษาเก่า ภายใน
ระยะเวลาลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย
ถาม จะเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่
ถูก และใช้เวลาสมัครนานหรือไม่

ตอบ มีวณผลหลายสายถึงรวมคำแหง เช่น 22, 58, 60, 61,
71, 92, 95, 99, 109, 113, 115, 122, 126 ฯลฯ และ 30
ปรับโอกาส สาย 1, 12, 14, 126 เคื่อนี้เราพัฒนาระบบ
การรับสมัครใหม่แล้ว สมัครเสร็จสิ้นที่ตัดด้วย พักให้หลายๆ
ก็เสร็จแล้ว

ถาม รวมคำแหงจะขึ้นค่าหน่วยกิตปีนี้หรือไม่

ตอบ ฮิกรับที่ฝากบอกว่า ยังไม่มีคิดและอื่นอันหน่วยกิต
ละ 18.- บาท เหมือนเดิมครับ

ถาม ถ้าใช้เงินในการสมัครแพงไหมคะ เอมแรกต้องเตรียม
เงินไปสมัครเท่าไร

ตอบ ถูกที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ ค่าสมัคร 150.- บาทเท่า
นั้น และค่าลงทะเบียนเรียนตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน
ลงทะเบียนเรียน 18 หน่วยกิต เป็นเงิน 324.- บาท ค่า
บำรุง 100.- บาท รวมทุกอย่างนับแต่เสร็จ 574.- บาท
ถ้ามีปัญหากการเงิน ก็ขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ได้ แต่มารับทั้ง ๆ อดเรียน ฟังจนหนักใจ เพราะเรา
รับไว้แล้วคิดเงินที่เรียนไปทุกบาท

กานะ

.....A body not receiving the food it needs dies.
.....The moment we cease to support the Government it dies a Natural death."

Mahatma Gandhi
cf. Louis Fischer, ed. The Essential
Gandhi (New York, Vintage, 1963), p.166

"ร่างกายที่ปราศจากอาหารย่อมถึงกาลมรณะ
รัฐบาลที่ขาดการสนับสนุนจากประชาชนผู้
ย่อมถึงกาลวสาน"

มหาตมะ กานธี

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ดร.บรรพต วีระสัจ

เศรษฐิกานะ

"The rich would have to eat money, but luckily
the poor provide food."

Russian proverb

In Simon, J. A dictionary of economic quotations,
Billing and Sons Ltd., P. 32

"คนรวยคงต้องบริโภคเงิน ถ้าไม่ใช่คนที่กินจนผลิต
อาหารให้"

สุภาวศิวัตต์เชี่ย

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ดร.สุชาติ ธาตุธารมเวช

หยุดคิด ฮาพิตยัสสะตริง

"คน"

คนคือคนเดินดินใช้บันได

ถึงหาทางลัดที่ไปไม่นานเนิน
หมดเวลาต้องคืนดินถิ่นเคยเดิน
ไม่มีใครเหาะเหินเดินกลีบลง



พุทธธรรม

ผลของการให้ทานที่ต่างกัน

พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอนนท ในเรื่องผล
ของการให้ทานโดยย่อดังนี้

1. ให้ทานแก่สัตว์วิธจรณ ได้ผล ร้อยเท่า
2. ให้ทานแก่ปศุชนที่ทุกข์ ได้ผล พันเท่า
3. ให้ทานแก่ปศุชนที่มีสติ ได้ผล แสนเท่า
4. ให้ทานแก่คนภายนอกที่ไม่มีความกำหนัด



ฝันเห็นฟ้ากว้างใหญ่แผ่ไพศาล

อาจเจือจางความกำนังไปถึงได้

แต่ช่องว่างของคนต่างจิตใจ

ดูก็กินไว้ด้วยแผ่นผาฟ้าจรดดิน

ระยะห่างทางจิตใจในวันนี้

ยังคงมืออยู่ต่อไปไม่สุดสิ้น

เมื่ออยู่ใกล้หรือไกลไม่ขยับย่น

จึงหมดสิ้นความสัมพันธ์อันลึกลับ

ถึงช่องว่างของคนต่างชนชั้น

ที่กีดกันชั้นคนจนกันเหยียดหลยวม

ผู้ยากไร้กลับลากสายเสวทราม

ถูกประณามว่าสิ้นท่าค่าของคน

ระยะห่างจากพิภพจรดฟ้าฟ้า

สามารถยื่นเข้ามาอาจจน

ระยะห่างทางจิตใจในบุคคล

ดูจะยื่นเข้ามาหาสักครั้ง

ฝันเห็นฟ้ากว้างใหญ่แผ่ไพศาล

ยังมีใจเยือกบานช้ำความหวัง

วันที่ฟ้าสีทองส่องหลัง

จะหยุดยั้งความแตกต่างทางสังคม

(อันคงฝันในวคิเตจก "Distant Dream" ๖) K.A. ABBAS หรือ
"นิทานมาฮา" แปลโดย ทวีป วัชรโร)

ผศ.สมศักดิ์ ชัยวุฒีสัทธี
คณะศึกษาศาสตร์

เปรียบเทียบศักดิ์คำแหงและฐานะ

ที่มักจะทำให้กันเกิดความหลง
ว่าตนเองสูงเหนือคนจนน่าปลง
สุดท้ายคงไม่ผิดกันตอนวันตาย

"กระงะขาว ครอบดำ"

ในกามได้ผล แสนโกฏเท่า

๕. ให้ทานแก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อหาโสดาปัตติผล
ให้แจ้ง ได้ผลนับประมาณไม่ได้

ถ้าให้ทานแก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธะ และ
พระพุทธรเจ้า ยิ่งจะนับประมาณผลของท่านไม่ได้เลย

ทักษิณภวิงกุศุต

(จากพระโคตมปิฎก ฉบับชำระ โดย ชวรมรรคานา)

ห้องศาสนธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ นร.

ข่าวจากไปรษณีย์ รามฯ ๒

ตามที่ "ข่าวรามคำแหง" ฉบับที่แล้ว ได้เสนอข่าวที่
ทำการใหม่ของไปรษณีย์ทุ่งเศรษฐี (รามคำแหง ๒) ซึ่งย้าย
ที่ทำการจากอาคารพระบาง (PBB) ไปประจำที่ ไปรษณีย์
(KTB) ตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๒๙ เป็นต้นมา นั้น ขอเพิ่ม
รายละเอียดกำหนดการทำงานและการให้บริการ ดังนี้

วัน	บริการไปรษณีย์และโทรเลข	บริการการเงิน
จันทร์ - ศุกร์	08.30 - 18.30 น.	08.30 - 15.30
เสาร์	09.00 - 12.00 น.	09.00 - 11.30 น.
วันหยุดชดเชย	09.00 - 12.00 น.	
วันอาทิตย์และวันหยุด	หยุดทำการ	หยุดทำการ

ตามประเภท

1. ไปรษณีย์ทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. โทรเลขทั้งใน - ต่างประเทศ
 3. บริการการเงิน ธนาณัติ และตัวแลกเงินไปรษณีย์
 4. บริการตู้ไปรษณีย์เข้าส่วนคิวหรือสำนักงาน
 5. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ
 6. เจ้าหน้าที่ควบคุมไปรษณีย์กร ของเอกชน ไปรษณีย์กร
กล่องพัสดุ
 7. ผู้ที่ไม่มีหนังสือหรือไปรษณีย์ขอใช้ฟรี ๗. ที่ทำการ
 8. รับชำระเงินค่าโทรศัพท์ทั้งใน - ต่างประเทศ
- อนึ่ง ตามที่ "ข่าวรามคำแหง" ฉบับที่แล้ว (ฉบับที่
๔๔) ในหน้า ๑ ได้ลงภาพข่าวที่ทำการใหม่ของไปรษณีย์โทรเลข
ทุ่งเศรษฐี ว่าย้ายจากอาคาร KTB มาอยู่อาคาร PBB นั้น เป็น
ข้อความที่ผิดพลาด ที่ถูกต้องคือ ย้ายจาก อาคาร PBB ไปอยู่
ที่อาคาร KTB จึงชี้แจงเพื่อความถูกต้อง และขออภัย
มา ณ ที่นี้ด้วย

ข่าวโดย สมิต ภาณุ

คติธรรม ภาษาอังกฤษ

An insincere and evil friend is more to be feared
than a wild beast ; a wild beast may wound your
body, but an evil will wound your mind.

From The Teaching of Buddha
Printed by Kosaido Printing Co., Ltd.
Tokyo, Japan. P. 366

"เพื่อนที่ไม่มีความจริงใจและเพื่อนเลวร้ายเป็นบุคคล
ที่น่าสพรึงกลัวยิ่งกว่าสัตว์ป่า (เพราะ) สัตว์ป่าจะทำ
อันตรายแต่ทางร่างกาย แต่เพื่อนที่เลวร้ายยอมทำอันตราย
ต่อจิตใจ (อย่างสาหัส)"

รวบรวมเรียบเรียงโดย "ศิษย์วัดเก่า"

ข้อข่าวด่วน

ต่อจากหน้า ๒

ประกาศเขียนรายงาน - จะสมัครเป็นรายบุคคลหรือโ
นามสมาชิกรับได้ รับสมัครเพียง ๕๐ คนแรกเท่านั้น

- หัวข้อที่ใส่เขียนรายงานจะต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพ

- ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ หน้ากระดาษฟูลสเปก

คณะกรรมการได้ เครื่องวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิด
รวมทั้งหนังสืออ้างอิงไว้ที่หน้าวัดด้วย ผู้สมัครไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถสมัครได้ทั้งทางไปรษณีย์และตัว

คนเอง ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๙ ที่ น.ส.ชวนนันทน์ โนน
กองส่งเสริมทรงการศึกษามและสุขภาพ กรมพลศึกษา ปทุมวิ
กตม. 10500 หรือโทร. ๒140120

ชมรมมหาวิทยาลัยให้ทุน

ทุน... (text partially obscured)

ร.ร.0601.033.0332/2529.15.45 [011-012]

ประกาศสำหรับนักศึกษาฝึกสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ให้นักศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งแจ้ง
ความจำนงขอออกฝึกสอนในภาค 1/2528 มาเซ็นชื่อรับทราบ
การมีสิทธิ์ออกฝึกสอนด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. ถึง 16
มี.ค. สกน. ที่ คูณป่าพร ห้องปฏิบัติการภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน ชั้น 2 ตึก EOB ผู้ที่ไม่มาเซ็นชื่อรับทราบจะถือ
ไว้แต่สิทธิ์การฝึกสอน

นักศึกษาฝึกสอนทุกคนจะต้องมาเข้ารับการปฐมนิเทศ
ในวันที่ 1 - 2 พ.ค. 2529 ที่ตึก DS 6 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.
เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศจะถูกตัดสิทธิ์การออก
ฝึกสอน นักศึกษาฝึกสอนควรติดตามประกาศเกี่ยวกับการฝึก
สอนเป็นระยะ ๆ ที่ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาหลักสูตรและการ
สอน ชั้น 2 ตึก EOB

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

รับสมัครงาน

ต่อจากหน้า 2

1. นักวิทยาศาสตร์ ภูมิวิทยาศาสตร์บัณฑิต
2. ทัศนศึกษาศาสตร์บัณฑิต
3. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ภูมิ ม.ค.5 หรือ ม.6
4. พนักงานห้องยา ภูมิ ม.ค.5 หรือ ม.6 เป็นหญิง อายุ
ระหว่าง 18 - 30 ปี มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย - อังกฤษ
ถนัด

ม.ร.ว.บัณฑิต จากหน้า 12

ร.ศ.สุขุม นวลสกุล กล่าวถึง
การจัดการเรียนการสอน ของมหา
วิทยาลัยรามคำแหงว่า เป็นมหา
วิทยาลัยเปิด แบบตลาดวิชาเพียง
แห่งเดียว ที่มีทั้ง การเรียนการสอน
แบบลิ้นสีน และ การใช้อีกการสอน
แบบลิ้นสีน ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบผู้ใ้
เรียน ได้อย่างทั่วถึง สำหรับนัก
ศึกษาที่สะดวกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ได้ ก็จะได้รับการเรียนการสอน
สอน ทั้งกรรมนศึกษา และบรรณา
การของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ต่างไปจาก
มหาวิทยาลัยเปิดทั่วไป ส่วนผู้ที่ไม่มี
โอกาสที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ได้ มหาวิทยาลัยก็มีสื่อการสอนต่าง
ๆ ให้ผู้เรียนเพื่อทดแทน เช่น การบรรยาย
ทางวิทยุกระจายเสียง การบรรยาย
ทางโทรทัศน์ การบรรยายสรุปใน
ศูนย์บริการวิชาการส่วนภูมิภาคทั่ว
ไปทุก ตลอดจนการใช้ดีวีดีเรียน
ของมหาวิทยาลัย สักมาด้วยตนเอง

"ในปีนี้ มหาวิทยาลัยกล่าว
ว่ามีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่
ประมาณ 80,000 คน สำหรับผู้สนใจ
สมัครขอรับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร
อาคาร 1 ชั้น 3 โทร. 318888 - 7
31 25, 27, 28" อธิการบดี ม.ร.
ว.กล่าวในที่นี้

7. คณะทนายความ ภูมิไม่ต่ำกว่าประมาณปีที่ 4 เป็นชาย
อายุระหว่าง 21 - 35 ปี พ้นการรับราชการทหารมาแล้ว
8. คณะงานแผนกก่อสร้าง ภูมิไม่ต่ำกว่าประมาณปีที่ 4 เป็น
ชาย อายุระหว่าง 21 - 35 ปี พ้นการรับราชการทหารมาแล้ว
ผู้สนใจสมัครได้ที่ แผนกธุรการ สักยานุวงการ โรง
พณิชยศาสตร์ ๗ ศรีวิภา ถนนจันทน์คอมเพล็กซ์ โทร. ๓๑๖๖
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2529

■ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคล
เพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นราชการครูสังกัด กรมอาชีวศึกษา ผู้
สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ
รวม 31 สาขาวิชา จำนวนที่จะบรรจุรวม 68 อัตรา
ผู้สนใจสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้า
หน้าที่ และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม กรม
อาชีวศึกษา หรือ โทร.281 - 5271 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 31
มีนาคม 2529 ณ กองคลัง กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ขอย้าย

ต่อจากหน้า 10

ผลิตและพัฒนาอาจารย์เพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2529 จำนวน 40 คน ใน
หลายสาขาวิชา เช่น ทางด้านคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา -
สัตววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร สติ วิศวกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ชุมชนวิทยา และเทคโนโลยีพลังงาน ผู้รับทุนจะ
ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาปีละ 35,800 บาท เมื่อสำเร็จจาก
ศึกษาแล้วจะได้รับกรมบรรจุเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนโปรดผลิตต่อขอทราบรายละเอียด
ได้ที่ กองแผนงาน สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขที่
328 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.2458239,
2458182 หรือ 2481108 - 14 ต่อ 254, 255 ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2529

ม.ร.ว.จัดงาน ต่อจากหน้า 1

ชมทั่วไปด้วย เพื่อเป็นการบริการ
ความรู้ทางวิชาการ ในสาขาต่าง ๆ
แก่ชุมชน ซึ่งเนื้อหาของรายการส่วนใหญ่
จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
เช่น กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา
และแนวทางการศึกษา เศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และกีฬา
 เป็นต้น

"การจัดรายการโทรทัศน์การ
ศึกษาในภาคฤดูร้อนนี้ นับเป็นการ
ทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในอีก
บทบาทหนึ่ง คือการบริการวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย ไปสู่สังคมและชุมชน
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณสถานี
โทรทัศน์ ช่อง 7 สี ที่ให้โอกาส
แก่มหาวิทยาลัย" ร.ศ.สุขุม นวลสกุล
กล่าวในที่นี้

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการโทรทัศน์การศึกษา ภาคฤดู
ร้อน ดังกล่าวนั้น "ข่าวรามคำแหง"
ได้รับการแจ้งจาก อ.ปัญญา สวี
โรจน์ หัวหน้าสำนักงานวิทยุและ
โทรทัศน์การศึกษา ม.ร.ว.ว่า รายการ
โทรทัศน์การศึกษา ภาคฤดูร้อนนี้ มี
ช่วงเวลาออกอากาศประมาณ 3 เดือน
โดยมีรายการที่ต้องออกอากาศประ
มาณ 240 รายการ ความยาวรายการ
ละ 30 นาที รายการเหล่านี้ทางวิทยุ
และโทรทัศน์การศึกษาต้องผลิต
ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ซึ่งมีเวลาในการ

ประกาศสวนคนดัดแปลงแบบสวนโมกข์

คณะกรรมการจัดงานธรรมสวนโมกข์ฉลองอายุครบ ๑๐ ปี
ท่านพุทธทาสภิกขุ ซึ่งมีพระราชันท์ทูนปี (ปัญญาเนรมิตภิกขุ)
เป็นประธาน จะจัดประกวดการสวนคนดัดแปลงแบบสวนโมกข์
และเพิ่มเติมขึ้นสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดรางวัลไว้ 3 รางวัล รางวัล
ที่ 1 5,000 บาท ที่ 2 3,000 บาท และที่ 3 2,000 บาท

โรงเรียนโศคนโศคนตามรายละเอียด และสมัครได้ที่
มูลนิธิเผยแพร่วิดีวีวี เลขที่ ๘๘/4 ครอบเสด็จ ถนน
คนาว กทม. 10200 หรือ โทร.2247417 หมคนชวรับสมัคร
วันที่ 25 มีนาคม สกน.
ศูนย์ฝึกการบินวันสุข ม.ค.5

ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย รับสมัครบุคคล
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในแผนกวิชาต่าง ๆ ของศูนย์ 2 กลุ่มคือ
กลุ่มปฏิบัติการ มีวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ รับ
นักศึกษาจำนวน 12 - 20 คน ใ้เวลาศึกษา 58 สัปดาห์ ตั้งแต่
16 มิถุนายน 2529 ถึง 11 กันยายน 2530 วิชาสื่อสารการบิน
รับนักศึกษาจำนวน 12 - 18 คน ใ้เวลาเรียน 53 สัปดาห์
ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2529 ถึง 24 กรกฎาคม 2530

กลุ่มช่าง มีวิชาบำรุงรักษาอากาศยาน รับนักศึกษาได้
18 คน ใ้เวลาเรียน 2 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน
2529 ถึง 23 กันยายน 2530 วิชาบำรุงรักษาเครื่องสื่อสาร รับ
นักศึกษา 18 คน ใ้เวลาเรียน 2 ปี 4 เดือน เริ่ม 16 มิถุนายน
2529 ถึง 23 กันยายน 2531

คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องจบ ม.ศ. 5 หรือเทียบเท่า
มีความรู้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
วิทยาศาสตร์กายภาพ ฟิสิกส์ มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึก
การบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน คลาดหมอนชิด กรุงเทพฯ
ชายไปสมัครถึงวันที่ 28 มีนาคม 2529

อาชีพ และกีฬาต่าง ๆ ตัวอย่างราย
การต่าง ๆ ที่น่าสนใจและติดตามชม
เช่น

- กฎหมายเกี่ยวกับจราจร ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน วันคิด
ชอบโดยคนคิดคนคิดคนคิด
ร.ศ.สุขุม สวีโรจน์

- ละครปัญหากฎหมาย เป็นการ
จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำวันแล้วนำมาวิเคราะห์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย วันคิด
ชอบโดย ร.ศ.ทราเชย์ ศูนย์ทพ
รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

- รายการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ซึ่งดำเนินรายการโดย ศ.คุณหญิง
จินดา ยศสุนทร ซึ่งจะนำผู้ชมไป
พบกับผู้มีชื่อเสียงที่น่าสนใจด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
เช่น เพลง วรรณกรรม วัฒนธรรม

- สัมผัสชีวิต เป็นรายการที่เกี่ยว
กับจิตวิทยาในชีวิตประจำวันทีใกล้
ตัวและเป็นประโยชน์ เช่น "การ
ไขโรศาศา" "การเลือกคู่ครอง"
วันคิดชอบโดย ศ.ค.นิกา แก้ว
ศรีงาม

- รายการกีฬา เป็นการสาธิต
การเล่นกีฬาเบื้องต้นในประเภทต่าง ๆ
ให้ผู้ชมมีความรู้ความเข้าใจในกีฬา
แต่ละประเภทได้ดียิ่งขึ้น วันคิดชอบ
โดย ภาควิชาพหุภาษา คณะศึกษาศาสตร์
ม.ร.ว. และ อ.ช.การมีศึกษา
ท.ศ. 10240

- ทรายอูปล ให้ความรู้ต่าง ๆ
เกี่ยวกับเทคนิคในการถ่ายภาพ วัน
คิดชอบโดย ร.ศ.สมศักดิ์ ธีรศิลป์ หัว
หน้าภาควิชาศิลปศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ม.ร.

- "คนตรีไทย" แนะนำและ
สาธิตให้รู้จักดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ
วันคิดชอบโดย ร.ศ.สุมาลี นิมาภภาพ

- "วิทยาศาสตร์กับชีวิต
ประจำวัน" วันคิดชอบโดย ศ.ค.ร.
ไพบุลย์ ภูวิเวทย์ รองอธิการบดี
ฝ่ายสื่อการสอน
นอกจากนี้ยังมีรายการของ
มหาวิทยาลัย คือ "ไขปัญหาวิชา
การ" และรายการของคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ม.ร.

หัวหน้าสำนักงานวิทยุและ
โทรทัศน์ ม.ร. กล่าวในที่นี้สุดว่า
การผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา
ภาคฤดูร้อนนี้ คิดว่าผู้ปฏิบัติงานและผู้
ร่วมรายการก็จะใช้เวลาเพื่อไ้
รายการมีคุณภาพ และสามารถ
บริการชุมชนได้ครบถ้วนเป็นมา
"ระระพยายามอย่างเต็มที่ในการจัด
ทำรายการให้ดีที่สุด และขอเชิญ
ผู้สนใจติดตามชมรายการดังกล่าว
ด้วย หากมีข้อคิดชมหรือข้อเสนอ
แนะใด ๆ หรืออยากชมรายการ
ประเภทใด ให้แจ้งมาได้ที่ หัวหน้า
สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 318888
ท.ศ. 10240"

งานรำลึก ต่อจากหน้า 1

งาน "รามคำแหงรำลึก" ที่จังหวัดขอนแก่น จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2529 เวลา 19.00 น. ณ สโมสรคณาจารย์ โดยในงานนี้จะมีการประกวดกีฬาฟุตซอล และร่วมฟังและร้องเพลงมหาวิทยาลัยกับวงดนตรี R.U.BAND

ผู้สนใจร่วมงาน "รามคำแหงรำลึก" ที่จังหวัดขอนแก่น ชื่อบัตรได้ ๗ ที่ที่ทางข้าราชการของกรมรามคำแหง-ขอนแก่น สำนักงานทนายความวิชวินทร์ หน้ะโรงพยาบาลศรีปริ้นซ์ อ.เมือง ข.ขอนแก่น

ลงทะเบียน ต่อจากหน้า 1

ที่ รามคำแหง 1 โดยไม่มีกรบรยายในชั้นเรียน สำหรับการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ วันที่ 19 มีนาคม 2529 เป็นวันสุดท้าย

สำหรับ ม.ร. 30 ภาคฤดูร้อน/2528 ซึ่งเป็นประกาศกรบรวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมวันและเวลาสอบไล่ดังนี้ ได้เริ่มแจกแก่นักศึกษาในช่วงการสอบไล่ภาค 2/2528 (วันที่ 9 มีนาคม 2529) ที่ผ่านมา

เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน และเตรียมการลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนดไว้ใน ม.ร.30

การลงทะเบียนทางไปรษณีย์ในภาคฤดูร้อนนี้ นักศึกษา ยังสามารถใช้บริการการจ่ายเงินผ่าน ธนาคารออมสิน และ ธนาคารทหารไทย ได้ ส่วนนักศึกษาที่มาลงทะเบียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย นอกจากจะชำระค่าลงทะเบียนเป็นเงินสดแล้ว นักศึกษาสามารถชำระค่าลงทะเบียนด้วย บัตรบริการเงินด่วน เอ.ที.เอ็ม ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ด้วย ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์จะให้บริการเงินด่วน เอ.ที.เอ็ม. ณ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในทุกวันที่มีการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2529

เชิญสมัคร ต่อจากหน้า 1

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2529) โดยเฉพาะสมาชิกประเภทรับทางไปรษณีย์ หากประสงค์จะเป็นสมาชิกก่อนปีการศึกษาหน้า ให้จดหมายแจ้งความจำนงพร้อมขนาดบัตรส่งเข้าในนาม

"นางวัชรี้ ตั้งพานิชย์ ผู้จัดการ "ข่าวรามคำแหง" งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.10240

ผู้จัดการ "ข่าวรามคำแหง" ซึ่งแจ้งถึงอัครราชสมาคม "ข่าวรามคำแหง" ว่าสำหรับสมาชิกประเภทรับด้วยตนเอง ยังคงราคาเดิมคือ บิลละ 25 บาท ส่วนสมาชิกประเภทรับทางไปรษณีย์นั้น มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้กำหนดค่าส่ง "ข่าวรามคำแหง" ตามน้ำหนักจริงในราคาฉบับละ 1.50 บาท (เดิมค่าส่งฉบับละ 1 บาท) ซึ่งทำให้ค่าส่ง "ข่าวรามคำแหง" ของสมาชิกใน

แต่ละปี (52 ฉบับ) เป็นเงิน 78 บาท (ยังไม่รวมค่าหนังสือ) แต่อัครราชสมาคมทางไปรษณีย์ในปัจจุบันเพียง บิลละ 20 บาท ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องกำหนดอัตราค่าสมาชิกทางไปรษณีย์ใหม่ให้สอดคล้องกับค่าที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าสมาชิก "ข่าวรามคำแหง" ทางไปรษณีย์ บิลละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2529 เป็นต้นมา

ผู้จัดการ "ข่าวรามคำแหง" กล่าวว่า การปรับราคาสมาชิกทางไปรษณีย์เป็นความจำเป็นตามค่าส่งที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยนั้นรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดการต่าง ๆ อยู่แล้ว โดยจะเห็นได้จากอัครราชสมาคมประเภทรับด้วยตนเองที่กำหนดเพียงบิลละ 25 บาท และอัตราค่านี้นามาหลายปีแล้ว หวังว่าสมาชิกคงเข้าใจในความจำเป็นที่ต้องปรับค่าสมาชิกทางไปรษณีย์ดังนี้

อนึ่ง นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกที่ ม.ร. ขอเชิญสมัครได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ในบริเวณอาคาร

คณะนิติฯ ต่อจากหน้า 1

ร.ศ.สุศักดิ์ ศิวินิด กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัด "งาน 15 ปีรามคำแหง" นั้น มหาวิทยาลัยต้องการจะให้จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อระดมพลังและความร่วมมือระหว่างบัณฑิตกับมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์งานวิชาการให้กว้างขวาง ส่วนเป้าหมายของคณะนิติศาสตร์ ก็เพื่อให้โครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ได้เป็นจริงขึ้นมา ซึ่งคงพึ่งพาทายความที่รับผิดชอบในคดีต่าง ๆ เพราะอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์เพื่อให้ความร่วมมือในด้านวิชาการและข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้น ไม่สามารถไปว่าความได้

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ร. กล่าวต่อไปว่า คณะนิติศาสตร์ นำจะมีวันสถาปนาคณะขึ้น เพื่อให้บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มีโอกาสพบปะกันทุกปี จึงขอปรึกษาหารือกำหนดวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ที่แน่นอน "มีข้อเสนอให้เป็นวันที่ 7 สิงหาคม แต่ผมไม่เห็นด้วย เพราะไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย วันสถาปนาคณะคณะนี้จะเป็นที่ตรงกับวันเปิดดำเนินการเรียนการสอนมากกว่า"

ร.ศ.สุศักดิ์ ศิวินิด กล่าวในตอนท้ายว่า คณะนิมมหาวิทยาลัยได้ประ-ชาสัมพันธ์ "งาน 15 ปีรามคำแหง" ผ่านทาง สมาคมนักกฎหมายรามคำแหง โดยให้สมาคมฯ เป็นผู้ประสานกับบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ซึ่งประกอบอาชีพต่าง ๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ

บัณฑิตที่ร่วมประชุมได้เสนอว่ากรรมการที่เป็นผู้ร่วมจัด "งาน 15 ปีรามคำแหง" ควรเป็นบุคคลจากหลายอาชีพและควรเพิ่มจำนวนกรรมการจัดงานที่เป็นผู้แทนบัณฑิตในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น และเสนอให้จัดงานพบปะบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ก่อนวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ครบ 15 ปี

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ร. ได้กล่าวสรุปว่า รายละเอียดต่าง ๆ ในการจัด "งาน 15 ปีรามคำแหง" จะทราบได้ในวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2529 "คณะนิติศาสตร์มีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือบัณฑิตทุกรุ่นของคณะนิติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของเชิญบัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคน ไปประชุมในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2529 เวลา 17.30 น. ณ ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 โดยพร้อมเพรียงกัน"

ม.ร.รับสมัคร จากหน้า 1

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งแจ้งถึงคณบดีของคณบดีสมัครเป็นนักศึกษากว่า ต้องสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้แก่ ผู้จบ ม.6 หรือ ม.ศ.



สัมมนา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2529 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์อมร จันทรมบูรณีย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้านธุรกิจ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร.ศ.สุศักดิ์ ศิวินิด คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นมาของการจัดสัมมนาครั้งนี้ว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับมอบหมายจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ศึกษาปัญหาในด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทางด้านธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อวางแผนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงแนวทางการออกกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของแผนพัฒนาประเทศ

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ ประมาณ 120 คน โดยแบ่งการสัมมนาเป็น 2 วัน วันแรกจะเป็นการอภิปราย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และวันที่สองจะเป็นการสัมมนาในกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม โดยเกี่ยว

5 (เดิม) หรือเทียบเท่าก็ได้ และถึงรวมถึงผู้จบสาขาอาชีพ เช่น ปวช. และ ปวท.ด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้โอกาสแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6 เดิม) ที่เป็นข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่ทำงานมาแล้ว 5 ปี ให้สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงในขณะนี้ มี ร.ศ.สุขุม นวลสกุล กล่าวไว้ เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรของ 7 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ในปีนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ยังเปิดสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เป็นปีที่ 2 ซึ่งในปีที่แล้วมหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นปีแรก ก็ได้ได้รับความสนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก และ

ส่วนข้อหา

Advertisement for Ramkhamhaeng University. Includes the university logo, contact information for the Registrar's Office (งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3180000 หรือ 3180087 - 85 ต่อ 164, 165), and details about the 15th Anniversary (งานประชาสัมพันธ์ โทร. 3180000 หรือ 3180087 - 85 ต่อ 164, 165). It lists various departments and their contact numbers.